
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป ๒๕๕๘ 
วันท่ี  9  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   เวลา  14.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)     

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายมนัส  สมศักดิ์   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
4.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.เมือง 
5.นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
6.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
8.นายอรรควุฒิ อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.เมือง 
9.นายเสรี   สุวรรณวิจิตร        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๘  อ.เมือง 
๑0.นายสุจินต  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๙  อ.เมือง 
11.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
1๒.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑๑ อ.เมือง 
13.นางกนกวรรณ    เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.แกลง 
14.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
15.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
๑6.นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.แกลง 
17.นายบรรพต   เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๖ อ.แกลง 
18.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานคาย 
๑9.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานคาย 
20.นายนิรันดร   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑  อ.บานฉาง 
21.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.บานฉาง 
22.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.บานฉาง 
23.นายธนนรินทร    สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.ปลวกแดง 
24.นายกิตติกร  มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๒ อ.ปลวกแดง 
25.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
26.นายเดชาธร  รูปเลขา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผูไมมาประชุม 
1.นายนพดล  โสภณ   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
2.นายทรงศักดิ์  กุลรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๑ อ.เมือง 
      (ลากิจ) 
3.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  
 
 

ผูเขารวมประชุม… 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปนเงิน   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
4.นายโชดก  วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายคัมภีร  ศรีสุนทร  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
9.นายชาญชัย  ภิรมจิตร   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
10.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหนาสํานักปลัด อบจ. 
11.นายตวงสิทธิ์  อภิชัยบุคคล  ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ.  
12.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ   
13.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง 
14.นางสุปราณี        ไวมงคุณ   ผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน 
15.นายประจวบ   รัตนเกตุ   หัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน 
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง 
16.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผูอํานวยการกองทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
17.นางสาวราตรี  คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
18.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี 
19.นายมานิตย  จันวัน   ผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
20.นางสาวปาลีรัฐ มานะเลิศ  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
21.นายธวัชชัย ใจดี   นิติกร 8 ว 
     รักษาราชการแทนผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาล 

    นานาชาติตากสิน บานคาย (วัดหวายกรอง) 
22.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
23.นางพชรชล  บํารุงวงษ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6ว 
24.นางสาวเกนิกา แยมศรวล  นักพัฒนาชุมชน 5 
25.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชน 6ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
26.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   เจาพนักงานธุการ 6 ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ 
27.นางสาวหทัยชนก มะริด   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
33.นางผองพรรณ เศรษฐประเสริฐ  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 6ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป. 
 
 
 

34.นายวิทยา… 
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34.นายวิทยา  สยามไชย  พัฒนาชุมชน 5 
35.นางสุจิตรา  อัมพรมหา  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน 
36.นางสาวคนึงนิตย กมุทชาติ  หัวหนาฝายการทองเท่ียวฯ 
37.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ 
38.นายปกรณ  บุราณรัตน  หัวหนาฝายเครื่องจักรกล 
39.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธา 7ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจฯ 
40.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายตรวจสอบฎีกาฯ 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดฯ 
41.นางสาวภัทรภร อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ. 
42.นางวิริยา  เวทวงค   นักวิชาการการเงินและบัญชี ๗ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายตรวจฎีกาฯ 
43.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ 
44.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
45.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหนาฝายตรวจติดตามฯ 
46.นายนครินทร  จันทรวงศกช  บุคลากร 6ว 
47.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม 
48.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธา 7ว 
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงฯ 
49.นางสาววีนัส   ไหวดี    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
50.นางสาวจินตนา สนอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
51.นางภัทรานิษฐ จรุงพันธุ   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 5 
52.นางสาวเสาวนีย แสนเจก   ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
53.นางสาวแสงฉัตร งามสะอาด  ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
54.นายพิทวัสชัย รัตนพรวารีสกุล  ผูชวยนิติกร 
55.นายอุบล    แผวไธสง  นักพัฒนาชุมชน ๕ 
56.นางสาวอิสรีย บุญเก้ือ   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
57.นางสาวรัทญา  คันสูงเนิน    ผูชวยเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
58.นางสาวศศินา   จรรยารักษ   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 
59.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
60.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม 
61.นางธีระนันท  คําทอง   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
62.นางสาวนงนุช ดอกรัก   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ๓ 
63.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยเจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
64.นายทศพล  ภิรมจิตร   พนักงานขับรถยนต 
 
 
 
 

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  14.15  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ      เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ องคการ
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒  และขอ ๒๕
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุม สภาทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๗   และแกไข
  เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม   
  จํานวน .......26....... คน ครบองคประชุม  
                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก  

ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เรื่อง การประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป ๒๕๕๘   ดวยนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารส วนจังหวัดระยอง   
เพ่ือพิจารณาตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชน         
แหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2552  จึงกําหนด
สมัยประชุมสภาองคการบริหา รสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป 2558    
มีกําหนด 7 วัน ตั้งแตวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 เปนตนไป และเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิ สามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2558  ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
2558 เวลา 14.00 น.  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น 11)     
จึงประกาศ ใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕ ๘  ลงชื่อ  
นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเป ดประชุม         
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก  
        เปนเกียรติ  มีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

ระยอง เนื่องจาก นายก องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดเสนอญัตติตอสภาองคการ         
บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น                      
เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป ๒๕๕๘ 
ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา บรรยากาศแห งการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความรวมมือ
รวมใจของทุกฝาย  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป  บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผม ขอเปดการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป ๒๕๕๘  ครับ  
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ตามท่ี องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดมีคําสั่งแตงตั้งเลขานุการนายกองคการ 
ประธานสภาฯ  บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ิมเติม จํานวน 1 ราย คือ นายฉัตรชัย ป ตุเตชะ และคําสั่งรับโอน
  พนักงานเทศบาล จากผูผานการคัดเลือกมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา 
  ศาสนาและวัฒนธรรม คือ นางสาวราตรี คุมญาติ 
   ขอเชิญผูมีรายนามดังกลาวแนะนําตัวครับ 

นายฉัตรชัย ปตุเตชะ เรียน  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน   กระผม  
เลขานุการนายกฯ  นายฉัตรชัย ปตุเตชะ เลขานุการนายก อบจ.ระยอง  ขอขอบคุณทานนายกฯ ท่ีใหเกียรติผม
  มาเปนเลขานุการของทานนะครับ มีอะไรท่ีจะใหผมรับใชก็ยินดีนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวราตรี คุมญาติ เรียน  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน   ดิฉัน 
ผอ.กองการศึกษาฯ   นางสาวราตรี คุมญาติ  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  ยายมาจากเทศบาลเมืองตราด  
  ตองขอขอบคุณทานนายกฯ เปนอยางสูงนะคะ ท่ีใหโอกาสเขามาทํางานดานการศึกษาของ 
  อบจ .ระยอง จะตั้งใจทํางานใหเต็มความสามารถท่ีมีอยูนะคะ แล วก็ยินดีท่ีจะรับฟง
  ขอเสนอแนะจากทุกทานนะคะ และยินดีท่ีจะนํานโยบายไปสูการปฏิบัติคะ เพ่ือใหเกิด
  ประโยชนตอนักเรียน ครู และประชาชนอยางสูงสุด ขอบคุณคะ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
๒.๑ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๘  
เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
๒.๒ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๘  
เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ 
๒.๓ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๕ ประจําป ๒๕๕๘  
เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 
๒.๔ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๘  
เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

            (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวอุมา  วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการ ตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใ หทําสําเนารายงานการประชุม  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิก สภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
กรรมการ/เลขานุการ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 11 อําเภอเมืองระยอง ไดรับ 
คกก.ตรวจรายงานฯ  มอบหมายจากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 

   ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ          
  ครั้งท่ี ๕/255๘ เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘   เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ื อรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบีย บ
  กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ  ดังนี้      

    ขอ ๑ ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย  นิยมสมาน  เปนประธานกรรมการ           
  นายวรเศรษฐ  วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 

     ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม  ไดแก นางสาวอุมา  วิภูษณะ  
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

    ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวั ดระยอง  จํานวน ๔ ครั้ง  
  ดังนี้ 

    - วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒55๘  มีจํานวน ๓๑ หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง มาประชุมจํานวน 2๕ คน  ไมมาประชุมจํานวน ๓ คน  ลาประชุมจํานวน ๑ คน  
  มีการประชุมท้ังสิ้น  จํานวน ๑๐ วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ    
   ระเบียบวาระท่ี ๑๐  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
     ๑. นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สอบถาม ๒ เรื่อง  เรื่องแรก การกอสรางบานและ
   การซอมแซมบานสําหรับผูพิการ วาขณะนี้อยูในข้ันตอนใด  เรื่องท่ี ๒ ถนนสายสุนทรโวหาร –  
   กร่ํา  มีปญหาอยู ๒ เรื่อง  ปญหาแรก เรื่องเสนจราจรพ้ืนถนนจางท้ังเสนขอบขางและเสนกลาง 
   เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ปญหาท่ี ๒ เรื่องของน้ําหลาก น้ํามา มีรองขางทาง แตไมมีทอระบายน้ํา  
   ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขางทาง   
    ๒. นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เสนอเรื่อง ๒ เรื่อง  เรื่องแรก อยากให อบจ. รวมกับ อบต. 
  บูรณาการ ในการแกไขปญหาน้ําทวมรวมกัน  เรื่องท่ี ๒ อยากใหมีการติดตั้งกลองวงจรปด     
  เพ่ือเปนขอมูลในการแกไขปญหาในเมืองระยอง  
     ๓ . นายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  เสนอเรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ             
  ในการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรตรงสี่แยกแกลง 
        โดยเลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.   

     - วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘  มีจํานวน ๑๑ หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง มาประชุมจํานวน 2๔ คน  ไมมาประชุมจํานวน ๕ คน  มีการประชุมท้ังสิ้น 
  จํานวน ๓ วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓... 
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     ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
     - นาย เจษฎา  สุนทรเวชพงษ   เสนอเรื่อง ถนนสายคงคา -  หนองพรวย และ              
  ถนนสายหวยยาง-เนินหยองถนนทรุดตัว  ขอใหกองชางชวยตรวจสอบดวย  
       โดยเลิกประชุมเวลา ๑๐.๑๕ น.  

        - วันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘  มีจํานวน ๑๐ หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง มาประชุมจํานวน 2๔ คน  ไมมาประชุมจํานวน ๕ คน  มีการประชุมท้ังสิ้น 
  จํานวน ๓ วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ   
   ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
    ๑. นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เสนอเรื่อง การสงเอกสารระเบียบวาระการประชุม  นอกจาก
  สงดวยตนเองแลวยังมีชองทางในการสงไดหลายชองทาง  เชน สงทางไลน, อีเมล  เปนตน 
     ๒. นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  เ สนอเรื่อง ขอใหกองชางชวยติดตามปญหา น้ําทวม
  ถนนท่ีอยูในเขตอําเภอแกลง 
    ๓. นายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  แจงเรื่อง ท่ีตําบลชากกระโดนถนนถูกน้ําทวม        
  ไดรับความเสียหาย       
      โดยเลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

     - วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  มีจํานวน ๓๐ หนา  มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 2๖ คน  ไมมาประชุมจํานวน ๒ คน  ลาประชุมจํานวน ๑ คน    
  มีการประชุมท้ังสิ้น จํานวน ๙ วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ    
   ระเบียบวาระท่ี ๙  เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
      ๑. นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  แจงเรื่อง ประชาสัมพันธกิจกรรมเนชั่นไบค        
   ฟอรไทยแลนด  ในวันท่ี  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ ชายหาดแหลมแมพิมพและสะพาน        
   ประแสสิน  และกิจกรรมเดิน -  วิ่งมาราธอน  “cwx มาราธอนเซอรกิจควีนคัพ ”  ในวันท่ี 
   ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ ชายหาดแหลมแมพิมพและสะพาน ประแสสิน 
    ๒. นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  เสนอเรื่อง อยากใหรองประธานสภาฯ ข้ึนปฏิบัติหนาท่ี 
      โดยเลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.  

      ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ
   ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระ ยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
   จังหวัดระยองคราวตอไป   
     จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๓  ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘  ซ่ึงไดแจกใหทุกทาน
  อานลวงหนาแลว     
     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบจํานวน

เปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม   

 
 

มีสมาชิกสภาฯ… 
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มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......23........คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริ หารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๓  ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘  

    รับรอง           จํานวน ......22......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........1......คะแนนเสียง 

 ตอไปเปน ขอ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร สวนจังหวัดระยอง  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๔  ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘  ซ่ึงไดแจก
ใหทุกทานอานลวงหนาแลว 

   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใน ท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......23......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๔ ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ 

    รับรอง           จํานวน ......22......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........1......คะแนนเสียง 

   ตอไปเปน ขอ ๒.๓ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๕  ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘  ซ่ึงไดแจก
  ใหทุกทานอานลวงหนาแลว 
 
 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
   ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร เรียน  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน กระผม  
  นายเสรี สุวรรณวิจิตร ส .อบจ . เขต 8 อําเภอเมืองระยอง  เอกสารระเบียบวาระท่ี 2.3        
  ขอแกรายงานการประชุมหนาท่ี 8 ตรงท่ีผมอภิปรายนะครับ บรรทัดสุดทาย วรรคสุดทาย   
  “เพราะเราทํางานบนพ้ืนฐานของเม็ดภาษีของประชาชน ” เปลี่ยนเปน “เพราะเราทํางานบน
  พ้ืนฐานความคุมคาของเงินภาษีของประชาชน” ขอบคุณครับ 
นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใน ท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......23.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๕ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๕ ประจําป ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๕  ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

    รับรอง           จํานวน ......22......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........1......คะแนนเสียง 

   ตอไปเปน ขอ ๒.๔ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ครั้งท่ี ๖  ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  ซ่ึงไดแจก
  ใหทุกทานอานลวงหนาแลว 
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ต รวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใน ท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามขอ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม   

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....23......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม   
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๖ ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๖ ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  
โปรดยกมือข้ึน 

 
มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๖ ประจําป ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

    รับรอง           จํานวน ......22......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน .........1......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ี แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองเปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารส วนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข เปลี่ยนแปลง
 คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ดังนี้  

  แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   รายการท่ี 52 

    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจายประจําป
  งบประมาณ พ .ศ. 255 7 ดังกลาวนี้   มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัดระยอง   
  ไดพิจารณาอนุมัติ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ    
 
 
 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ.   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เรื่องนี้ก็เปนเรื่องเดิม ซ่ึงในแผนของศูนยกําจัดขยะ   
  ครบวงจร ตามท่ีไดศึกษาไวจะมีท่ีอําเภอแกลง จะมีท่ีสําหรับทองถ่ินเอาขยะไปท้ิง  2 แหง          
  แหงแรกก็คือเทศบาลเมืองแกลงท่ีอยูตําบลบ านนา เวลานี้ก็เต็มแลวนะครั บ กําลังจะรื้อขยะ     
  มาจัดการเพ่ือใหรับขยะใหม  ซ่ึงเปนของเทศบาลเมืองแกลง แลวก็จะ ไดเงินมาพรอมๆกับเรา   
  แตเขาจะไมคอยใหทองถ่ินอ่ืนไปท้ิง แหงท่ีสองก็คือท่ีตําบลหวยยาง  เปนบอเอกชน      
  ท้ิงกันมานาน แตในนโยบายใหมของรัฐบาลก็ไมสามารถท้ิงไดนะครบั เพราะวาทองถ่ินท่ีจะตอง  
  ท้ิงขยะตองท้ิงบอท่ีไดมาตรฐาน อยากเรียนใหทุกทานไดเขาใจนะครับวาทองถ่ินตั้งงบประมาณ   
  ไปกําจัดขยะ แตถาบอท่ีรับขยะไมถูกตอง ไมเปนไปตามหลักสุขาภิบาลจะโดนเรียกเงินคืน    
  ในการศึกษา เราตองมีบอท่ีอําเภอแกลงในการรว บรวมขยะสงมาท่ีศูนยใหญของเราอยูแลว       
  เราก็เลยไปทําท่ีบอนี้นะครับ เพราะชาวบานรอบๆ อยากใหไปพัฒนา เพ่ือใหไดสุขาภิบาลท่ีดี 
  ถาเราไปทําจากท่ีไมถูกตอง ก็จะถูกตองตามหลักวิชาการท้ังหมด ขยะอําเภอแกลงก็จะมารวมกัน 
  แลวเรามีรถขนถายมาศูนยใหญ และใน โครงการนี้ไดรับงบประมาณแลวจากสวนกลาง  
  สผ.จัดงบประมาณมาใหเปนศูนยของอําเภอแกลง แลวก็ถายมาท่ีศูนยใหญของเราท่ีตําบลทับมา
  และตําบลน้ําคอก ทีนี้เรามีปญหาวาเราจะตองมีท่ีดินท่ีจะตองจัดตั้งศูนย ซ่ึงเราก็มีความประสงค
  จะไปพัฒนาแถวๆนั้น เราก็ตั้งงบประมาณจัดการไวแลว เพียงแตมันมีปญหาในจํานวนไร เราก็เลย
  ตองมาเปลี่ยนแปลงวาใหนอยลงมาหนอย จากเดิมเราตองการ 13 ไร แตวาพอเอาเขาจริง  ๆมีอยู 
  10 ไรก็พอ แตในอนาคตถา 10 ไรนี้สรางไดตามแบบท่ีสวนกลางใหมา ถาใหในอนาคตขยะ     
  มันเยอะข้ึนหรือการจัดการขยะมันมากข้ึน เราอาจจะตองซ้ือเพ่ิม อันนั้นก็เปนเรื่องของอนาคต   
  แตในขณะนี้เราคิดวาไมน อยกวา 10 ไร เราสามารถทําได ใชอํานาจของสภาฯ เปนผูอนุมัติ   
  ตามกฎและระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ขอชี้แจงทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ 
  ผูทรงเกียรติ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....23......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   อนุมัติ           จํานวน ......21......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔… 
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ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนงบ ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๙  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่ งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริห ารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ
  รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้  
   โอนลด 
 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบดําเนินงาน 
 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ

- ประเภท คาใชสอย    รายการท่ี 1 

โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  รายการท่ี 1,20,   

  59,42,67,74,91 
โอนลด 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
 
 
 

งบลงทุน... 
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งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง  รายการท่ี 4 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รายการท่ี 2,3 

- ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รายการท่ี 7 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
-   ประเภท คาครุภัณฑกีฬา   รายการท่ี 1 
-   ประเภท คากอสรางสิง่สาธารณูปโภค  รายการท่ี 43 
โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
-   ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการท่ี 94/1, 94/2 
จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ            

  พ.ศ. 2559 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหาร                     
  สวนจังหวัดระยอง  ไดพิจารณาอนุมัติ เรื่องท่ีจะใหทานสมาชิกสภาฯ ไดดูก็คือในสวนของแผนงาน
  เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน รายการท่ี 1,20,59,42,67,74,91 ท้ังหมด 
  7 โครงการนะครับ ทานสมาชิกสภาฯ จะเห็นวาเปนการโอนลด จนเหลือ 0 บาท ตองเรียน      
  ใหทราบวาท้ัง 7 รายการนี้ เปนรายการท่ีอยูในงบฯเพ่ิมเติมป 2558  ซ่ึงเราไดผานสภาฯ ไป  
  เม่ือคราวท่ีแลวรวมท้ังสิ้น 54 ลานบาท ฉะนั้นท้ัง 7 โครงการนี้จะปรากฏอยูในท้ั งงบฯ
  เพ่ิมเติม ป 2558 และงบ ฯป 2559  เลยตอง ตัดออกเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม    
  ในขอบัญญัติป 2559 แทน ขอเรียนใหท่ีประชุมไดรับทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ    
 
 
 
 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ.   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   ผมจะเรียนเพ่ิมเติมจากท่ีทานรองฯ ไดอภิปรายก็คือวา
  ในขณะท่ีเราทํางบฯเพ่ิมเติมป 2558 ถาทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติจําได โครงก ารตั้งใหม    
  ไมมีอยูในแผน เพราะตอนนี้ระบบกติกามันเปลี่ยน แผนสําคัญมาก ทํางบประมาณไดตอง         
  อยูในแผน แลวตองอยูในแผนปนั้นนะครับ ถึงจะหยิบข้ึนมาได ถาไมมีก็ตองไปทําระบบแผน     
  ใหจบกอน ถึงจะหยิบงบประมาณได สุดทายเราไมมีทางเลือก เราก็เลย ตองเอางบฯเพ่ิมเติม          
  ป 2558 เอาแผนมาทํา ก็เลยไปซํ้ากับงบท่ีมีอยูแลว เม่ือซํ้าก็ตองโอนออก 7 โครงการ ใหเหลือ  
  0 บาท โครงการก็อยูในป 2558  และป 2559 ก็มีอยูในงบประมาณดวย ในรายละเอียดท่ีเพ่ิม  
  ก็มี 1.เราจะไปซ้ือ รถขุดตีนตะขาบ ชนิดบูมยาว เพรา ะเรามีคันเดียว เราแยงกันใชนะครับ            
  ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติแตละอําเภอก็คงจะทราบ มันเปนรถพิเศษสามารถลวงไดไกลกวา 
  แลวก็มีทุนสามารถลองไปในคลองได สิ่งไหนท่ีตองใชทุนลอยก็ใชได เรามีนอยนะครับ ทานผูวาฯ
  ก็เจอปญหาน้ําทวมหลายแหง โ ดยเฉพาะท่ีทับมา ก็ขอใหเราไปชวยระบาย เก็บของกีดขวาง      
  ในคลองทับมาเพ่ือระบายน้ํา เราก็สงไปปรากฏวาไดผลดีมาก จนกระท่ังถูกดานะครับ เพราะวามี
  ชาวบานไมเขาใจ ก็ไมเปนไรนะครับ ชาวบานไมเขาใจ  เราก็ไมโกรธนะครับ แตสิ่งท่ีเราจะบอก    
  สภาฯแหงนี้ก็คือวา ถาไมมีการรองขอ เราก็ไมรูวาทานมีปญหาอะไร ถาทานขอมาเราก็ไปแกไข   
  ใหทานได การท่ีชาวบานเห็นวาเราไปทําแลวไดผล เขามาวาเราวาเพ่ิงรู เหรอ ก็เปนเรื่องท่ีตอง
  อดทน แตสิ่งท่ีไดรับคํายืนยันมาจากทานผูวาฯ และหนวยราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของก็บอกเราสามารถ
  ไปจัดการขยะในคลองทับมา รวมท้ังอะไรท่ีกีดขวางทางน้ําได เราก็ใชบูมยาวนี่แหละครับ      
  รวมท้ังแพเขาไปขุดลอกใหน้ํา มันระบายไดเร็วข้ึน แตวาเรามีคันเดียว พ้ืนท่ีเรามี 8 อําเภอ          
  ก็ไม พอ มีความจําเปนท่ีจะตอง ซ้ือเพ่ิม ในตั้งจายเปนรา ยการใหมนี้  สวนเรื่องถนนท่ีเพ่ิม            
  ก็เพ่ิมตามเจตนารมณเดิมท่ีเราจะทําในป 2558 เพ่ิมเติม แลวเราไมมีในแผนก็เลยเปลี่ยนไปอยู  
  ในป 2559 ทานอาจจะถามวาทําไม เราจะตองทําเร็ว ผมเรียนวาผมไมอยากใหเรื่องข้ันตอน
  ระเบีย บติดขัดท่ีสภาฯ หมายความวาอะไ รท่ีเปนอํานาจสภาฯ และมีโครงการชัดเจนแลว          
  อยูในแผนจบเรียบรอย ผานสภาฯเลยครับ ผานสภาฯไปแลว เรื่องก็ตองไปอยูท่ีฝายพัสดุ แลวก็
  ตองทํางานอีก 2 เดือน จึงจะคัดเลือก ผูรับเหมาได ถามวาทําไมตองซ้ือแม็คโครตอนนี้ ถาวันนี้  
  ไมตั้งจายเปนรายการใหม เรื่องกวาจะผานสภาฯ วันนี้เดือนพฤศจิกายน ทานอนุมัติวันนี้ทุกเรื่องในนี้ 
  ฝายบริหารตองไปจัดซ้ือจัดจาง อีก 2 เดือน  นั่นหมายความวามกราคม พรอมทํางานได           
  เดือนกุมภาพัน ธ ถาเราไมทําวันนี้ ถาปหนา เดือนกุมภาพันธ- เดือนมีนาคมแลง ภัยแลง             
  คนขอรถมา เรารูอยูแลววาเราตองเจอปญหาแบบนี้ วันนี้ฝายบริหารจึงขอ ทานประธานสภาฯ 
  และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทานจะพิจารณาวา เห็นดวย กับเราไหม ถาเห็นดวย       
  ทานก็อนุมัติ ถาไมมีเห็นดวยทานมีขอทักทวง มีเหตุมีผล ทานก็วามาเราจะ ฟง แตเหตุผล     
  ของฝายบริหารตอนนี้ก็คือเราตองไมใหติดขั ดท้ังฝายสภาฯและฝายบริหาร ทุกอยาง            
  จะเดินหนาไป รอเม็ดเงิน เม็ดเงินม า เราก็ไดของ พอเรา ไดของ เราไดถนน เราสามารถ ทําได 
  ก็ไปสูบริการประชาชนท่ีไดประโยชน เพราะฉะนั้นท่ีเราเสนอโครงการท้ังหมดเปน 

 

 

 

การเตรียมพรอม… 
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           การเตรียมพรอม เพ่ือใหฝายพัสดุไปดําเนินการอีกอยางนอย 2 เดือน นี่คือเหตุผลท่ีตองเตรียม
  ความพรอมในเรื่องของฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ  จึงเสนอปรับลด 7 โครงการท่ีมีอยูแลว   
  ในงบประมาณเพ่ิมเติมป 2558 เปลี่ยนมาเปนตั้งจายเปนรายการใหมในงบประมาณป 2559    
  ท่ีซํ้าซอนอยูนะครับ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 43,482,000 บาท ขอบคุณครับ 

นายมนัส สมศักดิ์ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
รองประธานสภาฯ (๒) ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร เรียน  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน กระผม  
  นายเสรี สุวรรณวิจิตร ส .อบจ. เขต 8 อําเภอเมืองระยอง  ก็เขาใจนะครับท่ีฝายบริหารเสนอ
  ญัตติมานะครับ พอดีเม่ือสักครูนี้ผมจะถามอยูพอดีวารถขุดตีน ตะขาบเรามีอยูก่ีคันครับ    
  แตทานนายกฯ ก็ชี้แจงแลววามีอยู ๑ คัน ก็เห็นดวยนะครับในการซ้ือ เพราะจริงๆแลว อบจ .
  ดูแลงานคอนขางกวางท้ังจังหวัด ประกอบกับจังหวัดของเรามีเรื่องภัยน้ําทวมอยูบอยๆ ซ้ือ ๑ คัน 
  ผมยังวานอยไปเลยนะครับ  เพราะวาเครื่องมือพวกนี้กวาจะจัดซ้ือจัดจางก็ ตองใชเวลานาน       
  แลวความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนเวลามีข้ึนมานั้น  เราไมสามารถระบุพ้ืนท่ีไดนะครับ         
  ผมก็เปนคนหนึ่งท่ีเคยมาตอคิวการใชรถแม็คโครตีนตะขาบ ซ่ึงก็ไมสะดวกนัก ก็เขาใจวาตองไป   
  ชวยดูแลพ้ืนท่ีท่ีเดือดรอนมากกวากอน ก็ขอนําเ สนอวาในอนาคตถามีโอกาสซ้ือ ตรงนี้เพ่ิมข้ึน      
  ก็ทําเถอะครับ ประเด็นท่ีสอง รายการท่ี ๗ โครงการจัดซ้ือปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส 
  โครงการนี้ผมก็เขาใจนะครับวาในการประชาสัมพันธเผยแพรงานตางๆของ อบจ .จําเปนตองมี    
  แตอยากจะฝากทานประธานสภาฯ ไปยังฝายบริหาร รวมท้ังพ่ีนองขาราชการก็คือเวลาเราใชเงินท่ี
  จัดซ้ือปายไปแลวนั้น ความคุมคามันอยูท่ีเนื้องานประชาสัมพันธ ขอมูลท่ีคุณประชาสัมพันธ
  จะตองมีประโยชนจริงๆ และทําใหบอยๆ เพราะวาเงิน ๓,500,000 บาท ถาเราคิดวาเราใชงาน
  ในเรื่องของการประชา สัมพันธท่ีคุมคาก็คุมคา แตเม่ือไหรก็ตามท่ีเราไมดูแลมันหรือเราใชงาน    
  ไมคุมคา มันก็เปนแคขยะอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเงิน 3,500 ,000 บาท เอาไปซ้ือโตะ เกาอ้ี        
  ใหนักเรียนซัก 2,000 ชุดก็คุมคากวา นี่คือมุมมองของผมท่ีขออนุญาตฝากทานประธานสภา ฯ 
  ไปยังผูบริหารและพ่ีนองขาราชการ ขอบคุณครับ 

นายมนัส สมศักดิ์    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ (๒)   ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรว จสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุ ม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......21.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุ มัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 
    สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุ มัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

 

 

 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   
    อนุมัติ           จํานวน ......19......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........2.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๕      เรื่อง   ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ีย นแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙         
    (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายมนัส สมศักดิ์     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ . 
รองประธานสภาฯ (๒) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๑  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน
และสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง 
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายมนัส สมศักดิ์       ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (๒) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตร ี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข
 เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559   ดังนี้  

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร          รายการท่ี 4 

    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
  งบประมาณ พ .ศ. 2559 ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง    
  ไดพิจารณาอนุมัติ   ก็ตองเรียนใหทานสมาชิกสภาฯ ทราบนะครับ สําหรับ รายการท่ี 4 
  ประเภท คาจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ซ่ึงตั้งไว 600,000 บาท  สําหรับนํามาใช       
  ในหองประชุมสภาฯของเรา ซ่ึงจอจะเปนจอท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะนะครับ  

 

จะเปนจอ... 
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  จะเปนจอท่ีจะตองสงสัญญาณแสงและภาพจากระยะไกล ซ่ึ งจะสงจาก บริเวณดานหลังของ      
  ทานสมาชิกสภาฯ มาท่ีบริเวณจอดานหลั งของทานประธานสภาฯนะครับ ก็ถือวาเป นอุปกรณ
  พิเศษนะครับ ซ่ึงจะตองมีความสวาง และสามารถฉายไดในระยะไกล ซ่ึงก็จะมาพรอมกับ
  เลนสฉายภาพระยะไกล และก็การติดตั้งควบคุม ซ่ึงตรงนี้เราตั้งไว 600,000 บาท เพียงแตวา
  เรามากําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม ก็เรียนใหทานสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติครับ ขอบคุณครับ 

นายมนัส สมศักดิ์ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
รองประธานสภาฯ (๒) ขอเชิญ ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร 
ประธานฯ 

ส.อบจ.เสรี สุวรรณวิจิตร เรียน  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ  ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน กระผม  
ส.อบจ.เขต ๘ นายเสรี สุวรรณวิจิตร ส .อบจ. เขต 8 อําเภอเมืองระยอง  ขออนุญาตสอบถามทานผูบริหาร    
  สักนิดนะครับ ในรายการท่ี ๔ คาจัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  เวลาซ้ือมาสิ่งท่ีผมอยาก     
  นําเรียนในการใชประโยชนก็คือวาในการพรีเซนตโครงการตางๆท่ีสําคัญ โครงการใหญๆ         
  เวลาทานนายกฯ พรีเซนตตามตัวหนังสือ ซ่ึงบางครั้งเราตองยอมรับอยางหนึ่งวาสมาชิกสภาฯ 
  หลายๆทานมีภูมิลําเนาตางอําเภอกัน อยางเชน ในวาระเม่ือสักครูนี้ท่ีทานนายกฯ อภิปราย    
  เรื่องของพ้ืนท่ีทําโรงขยะนะครับ อยูตรงไหน อยางไร เราสามารถถายภาพคราวๆมาดูได         
  เม่ือข้ึนโปรเจคเตอรแลวทานสมาชิกสภาฯ ตางอําเภอ เขาก็จะรูวาลักษณะหนางานเปนอยางไร 
  เอามาประกอบการพิจารณาเราจะไดรูรายละเอียดมากข้ึนนะครับ อยางนอยก็เปนความรูท่ีนําไป
  เผยแพรตอพ่ีนองประชาชนได ในการทํางบประมาณประจําปแตละครั้ง โปรเจคไหนท่ีเปนโปรเจค
  ท่ีโดดเดนของเรา เปนโครงการใหญๆของเรา การนําเสนอผานโปรเจคเตอรก็จะไดรายละเอียด
  สูงสุด ก็เปนสิ่งท่ีจําเปนนะครับ บางครั้งทานผูบริหารอภิปรายพวกผมนั่งขางลาง หลายๆคนมอง
  ไมเห็นภาพหรอกครับ แตถามีภาพ มีรายละเอียดท่ีเหมาะสมพอสมควร ในการพรีเซนตง าน       
  เราก็จะเขาใจไดงายข้ึน โดยเฉพาะเอกสารบางตัวท่ีจําเปนตองเอาข้ึน เพ่ือดูความถูกตอง          
  ทําเถอะครับ เสียเวลานิดนึง แตวาเวลาประชุมสภาฯดูแลวมีคุณภาพ ก็ขอนําเรียน               
  ทานประธานสภาฯ ไปยังผูใชงานโปรเจคเตอรดวย ขอบคุณครับ 

นายมนัส สมศักดิ์ ขอเชิญ นายก อบจ.ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
รองประธานสภาฯ (๒)   
ประธานฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมนายปยะ ปตุเตชะ 
นายก อบจ.   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง   ก็ตองขอขอบคุณนะครับทานสมาชิกสภาฯ ท่ีอภิปราย 
  เจตนาของผมจริงๆ ก็เปนอยางนั้นนะครับ ความจริงเรามีความพรอมมาก เรามีรถถายทําถายทอด 
  มีครบหมดนะครับ สามารถจะไปถายขยะท่ีแกลงมาใหดูได สามารถจะถายขยะท่ีท้ิงท่ัวไป          
  มาใหดูได ผมก็ขอขอบคุณ อันนี้คือแนวทางท่ีถูกตอง คือการสื่อใหเห็นวาฝายบริหารมีปญหาอะไร 
  สถานท่ี เปนอยางไร ทําไมเราถึงตองเสนอ ทําไมเราถึงตองของบประมาณ ทําไมเราถึงตอง
  ดําเนินการจัดการ ตรงนี้ก็เห็นดวยนะครับ ก็จะรับไป ฝายท่ีเก่ียวของก็ไปดําเนินการจัดการตามท่ี           
  ทานสมาชิกสภาฯไดอภิปรายมา ขอบคุณครับ 

 

 

นายมนัส… 
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นายมนัส สมศักดิ์    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
รองประธานสภาฯ (๒)   ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรว จสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุ ม วาครบ
ประธานฯ จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....20......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม      เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ รายจาย
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    อนุมัติ           จํานวน ......19......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  ญัตติ ขอความเห็นชอบโครงการวางระบบประปาเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา
บนเกาะเสม็ด 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายมนัส สมศักดิ์     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ . 
รองประธานสภาฯ (๒) 
ประธานฯ 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง พ .ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม ถึง
เลขานุการสภาฯ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 

มาตรา 45  องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขต
องคการบริหารสวนจังหวัด ดังตอไปนี้   

 ฯลฯ 
(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขต

องคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 45/1  การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด ตอง
เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และให
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด การ
จัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเ มินผลการปฏิบัติงาน และการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร  ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และ
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 
 
 

มาตรา 17… 
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  มาตรา 17  ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

 ฯลฯ 
(15) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเอง

หรือรวมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
 ฯลฯ 
(25) สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการ

พัฒนาทองถ่ิน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใหเอกชนกระทํากิจการขององคการบริหาร

สวนจังหวัด พ.ศ. 2541 
 ขอ 5 องคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีประสงค จะมอบใหเอกชนกระทํากิจ การใดให
องคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมีการศึกษาและวิเคราะหโครงการนั้นโดยละเอียดเพ่ือเสนอ
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

นายมนัส สมศักดิ์       ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
รองประธานสภาฯ (๒) 
ประธานฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนต รี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภา ฯ ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน                  

รองนายก อบจ.รย  ผมนาย กิตติ   เกียรติ์มนตรี  รองนายกอง คการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ขอเสนอ ญัตติ         
 ขอความเห็นชอบโครงการวางระบบประปาเพ่ือการบริหารจัดการน้ําบนเกาะเสม็ด  

สืบเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลเพ  ขอรับการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ํา             
บนเกาะเสม็ดจากองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามหนังสืออ งคการบริหารสวนตําบลเพ                  
ท่ี รย 75901/45 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2555 เพ่ือขอใหองคการบริหารสวน จังหวัด
ระยอง ดําเนินการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําสะอาดบนเกาะเสม็ดอยางเรงดวน  
เนื่องจากประชาชนและนักทองเท่ียวไดรับความเดือนรอน โครงการดังกลาวข างตนเปน
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลเพ  ซ่ึงเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนจังหวัด  ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน     
ในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้  
  1. ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ . 2540 และแกไข                     
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 45(8) จัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ี
ของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดและกิจการนั้นเปนการ
สมควรใหราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวั ดจัดทํา 
ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 45/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนฯ  
 
 
 

2. ตามพระราช … 
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2. ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร  
 ปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ. 2542 มาตรา 17(15) การพาณิชยการสงเสริมการลงทุน และ
การทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรือรวมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ (25) สนับสนุน
หรือชวยเหลือสวนราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน                  
โดยโครงการดังกลาวนี้องคการบริหารส วนจังหวัดระยองจะรวมกับภาคเอกชน  ซ่ึงเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใหเอกชนกระทํากิจการขององคการบริหาร                    
สวนจังหวัด พ .ศ. 2541 ขอ 5 องคการบริหารสวนจังหวัดท่ีประสงคจะมอบใหเอกชน
กระทํากิจการใดใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดใหมี การศึกษาและวิเคราะหโครงการนั้น
โดยละเอียดเพ่ือเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหความเห็นชอบ  
  จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโครงการวางระบบประปาเพ่ือการบริหารจัดการ
น้ําบนเกาะเสม็ด มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาให           
ความเห็นชอบ  

นายมนัส สมศักดิ ์ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
รองประธานสภาฯ(1) 
ประธานฯ 

นายปยะ  ปตุเตชะ กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพและทานสมาชิกสภา ฯ ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน                  
นายก อบจ.รย. ในญัตติเรื่องการจัดการน้ําบนเกาะเสม็ดก็เปนหนังชีวิตนะครับ ทานประธานสภาฯ ครับ เรื่องนี้ก็เริ่มมา 

หลายปแลวครับ  ตั้งแตผมมารับตําแหนงใหมๆ ป 2550 เม่ือ 8-9 ปท่ีแลวนะครับ เกาะเสม็ดก็มี
ปญหาหลายอยาง น้ําเสีย ขยะ ถนนบนเกาะเสม็ด ทาเทียบเรือ และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือน้ําจืดท่ีใช   
แตก็จะเหน็วาหลายอยางองคการบริหารสวนจังหวัดก็เขาไปแกปญหาหนวยเดียว หนวยอ่ืนก็ไมมี            
นะครับ เราผูเดียวเหมาเกาะเสม็ดท้ังหมดเลย ทาเรือเราลงทุนไปรอยกวาลาน รับนักทองเท่ียวเฉลี่ย    
600 – 1,000 คน แลวก็ขยะเฟสแรกเราก็ไปทําแลว เฟสท่ีสองก็นาจะไดปหนา เขาแผนเห็นเรง
กันเหลือเกินนะครับ สวนถนนก็ไดแลว โดยเงินยุทธศาสตร ของจังหวัด กวาจะไดมีปญหาและ       
อุปสรรคเยอะมากครับ เรื่องท่ีทํายากท่ีสุด ก็คือน้ํานี่แหละครับ ปจจุบันนี้บนเกาะเสม็ดไมมีน้ําใช  
นะครับ ทานผูทรงเกียรติทานหนึ่งหรือหลายทานอยูบนเกาะเสม็ดก็ทราบดี เรื่องนี้ก็พูดกันมาพูดกัน
ไปไมเดินหนาเสียทีเพราะอะไรรูไหมครับ ภาครัฐสวนกลาง ก็ไมดําเนินการ จังหวัดทําหนังสือมา    
ลาสุดจังหวัดไดมอบหมายใหองคการบริหารสวนจังหวัดไปดําเนินการน้ําบนเกาะเสม็ด ในหนังสือ     
ท่ีจังหวัดแจงมาใหองคการบริหาร สวนจังหวัด ดําเนินการ  สวนองคการบริหารสวนตําบลเพ             
มีงบพัฒนาอยูประมาณปละ ลานกวาบาท ไม สามารถไป ทําน้ําบนเกาะเสม็ดได ก็โ อนภารกิจ   
มาใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง องคการบริหารสวนจังหวัดรับเรื่องมาตั้งแตป 2550 
ทานประธาน สภาฯครับ ป  2550 องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ   เพ่ือการทองเท่ียว
อยางยั่งยืน องคการมหาชน กระทรวงมหาดไทย มาหาผมแลวเอาผลการศึกษาท้ังหมด        
บนเกาะเสม็ดมาให รวมท้ังเรื่องน้ําดวย เม่ือป 2550 พอผมมารับตําแหนงเปนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เปนสมัยแรก ผมก็ศึกษาวาทําไมมันเปนปญหา เราก็ทําเรื่องไปหาประปาวา 
 
 
 
 

ประปา สวนภูมิภาค ...  
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ประปา สวน ภูมิภาค   วา ทําไมทานไมเดินทอน้ําไปเกาะเสม็ดใหเขาใชน้ํากัน เพราะเปน
หนาท่ีทาน ประปาบอกวาไมมีน้ํา ตอนนั้นน้ําท่ีมีอยูไมมีใหไปเกาะเสม็ด  ใหองคการ บริหาร   
สวนจังหวัดระ ยองดําเนินการ  เราก็ไปศึกษาวาถาไมมีน้ําตองทําอยางไง ก็ตองทําน้ําทะเล          
เปนน้ําจืด ตองไปตั้งเครื่องกรองน้ําเอาน้ําทะเลมาทําน้ําจืด คือประปาไมมีน้ําจะเอาน้ําท่ีไหน   
ละครับ ก็ตองศึกษาเรื่องเอาน้ําทะเลเปนน้ําจืดก็ตองไปดูงานอิสราเอลไงครับ  ไปดูโรงกรองน้ํา
มาวาทําอยางไร คาตนทุนเทาไหร คิวตกเทาไหร นี่คือสาเหตุท่ีประปาตอบวาไมมีน้ํา เสร็จแลว
เรารูวาเคาไมมีน้ําตองไปทําน้ําทะเลเปนน้ําจืด ก็ไปศึกษาแนวทางวามันไมมีทางเปนไปไดเลย
วา อบจ .เปนทองถ่ินจะมีความรูเรื่องทําน้ําทะเลเปนน้ําจืด เครื่องเปน แบบไหน  เราเลยไปตั้ง
บริษัทรวมกับอีสทวอเตอรไงครับ  ใหอีสทวอเตอรเปนลีด  เราเปนผูถือหุน เพ่ือใหเกาะเสม็ดมี   
น้ําใชถึงแมน้ําจืดไมมี เอาน้ําทะเลทําก็ไมเปนไร ขอใหราษฎรมีน้ําใชตอไป  อีสทวอเตอรเปลี่ยน
ผูบริหารท้ิงเราอีกครับ ไมเอาโครงการนี้ทําหนังสือเปลี่ยนผูบริหารวาไมทําแลว  เราก็เควงควาง
เลยครับ ไมรูจะทําทางไหน ตอมาเรามีโอกาสประชุมรวมกับจังหวัด ทานผูวาฯ เปนเจาภาพจัด
เรื่องน้ําเนื่องจากมีคนมาพบทานเยอะครับ ทานผูวาฯ เรียกเราไปประชุมวาน้ําบนเกาะเสม็ด
เอาอยางไร ประกอบกับประปาสวนภูมิภาคไดงบประมาณไปทําประปาท่ีแมน้ําประแสร ไดมา
ประมาณ 800 ลานบาท โดยใชน้ําจากแมน้ําประแสรผลิตน้ําประปาแลวสงเรียบชายทะเล
ท้ังหมด ไลมาจากชายทะเลท้ังหมด  เพราะพ้ืนท่ีชายทะเลจะมีการพัฒนาเปนโรงแรม          
เปนรีสอรท เพ่ิมข้ึน ไดน้ํามาเยอะมากเ พราะน้ําประแสรเปนน้ําท่ีมีความสมบูรณพรอมก็แจง    
ในท่ีประชุมวามีน้ําแลวเพราะเขาไดประปาใหมไดงบประมาณมาแลวท่ีนี้เอาน้ําทะเลเปนน้ําจืด
ก็ไปมาแลวอิ สราเอล ตอนนั้นบอกวา ไมมี  แต ตอนนี้บอกวามีแลว แลวบอกเราวาจะมี
งบประมาณใหเรา 40-50 ลานบาท ขยายเขตประป ามาถึงเขตของอุทยานเขาแหลมหญาฯ 
ไปตั้งแทงคท่ีสูงท่ีสุดในอุทยานเขาแหลมหญาฯ ทําใหแคนั้น หมดงบนะครับ ถาจะรอใหลอดใต
ทะเลไปถึงเกาะเสม็ด ไมรูวาเม่ือไหรจะได แตถาเรารับปากวาสิ่งท่ีตอจากนี้เราเปนคนทําเขาจะ
ทําใหโดยขยายเขตมาถึงอุทยานเขาแหลมหญาฯ แลวตั้งแทงคแลวขายน้ําใหเราเปน bulk sell 
หมายความวาผลิตเปนน้ําประปาเสร็จเลยแลวขายปริมาณใหเลยแต อบจ .ตองเดินทอลอด
ทะเลเอง ไปตั้งแทงคบนเกาะเสม็ดเอง วางทอในเกาะเสม็ดจายน้ําเอง ตองแบงกันวาประปา   
ทําแคนี้ อบจ.ตองทําจากนี้ไปท่ีวางทอลอดทะเลไปก็นาจะประมาณ 200 ลานบาท ข้ึนไปวาง
ทอบนเกาะเสม็ดอยางเดียวท่ีจายน้ําไป  ตามรีสอรทไปตามบานคนเทาไหรเกือบ 40 ลานบาท 
โครงการนี้ถา อบจ .ทําเองตองมี 250 ลานบาท ทานประธาน สภาฯ ครับ ทานสมาชิก สภาฯ   
ผูทรงเกียรติครับ ทานปวดหัวไหม ครับ เสร็จแลวเราตองมาคิดวา ตองมาคิดวาบ นเกาะเสม็ด    
ใชน้ําขนาดไหน มีรีสอรทเทาไหร มีนักทองเท่ียวเทาไหรมันคุมไมคุมแลวตองขายน้ําคิวเทาไหร   
เงิน 250 ลานบาทเรามีไหมครับ เรามีแตถาเราลงทุนไปแลวเปนภาระอีกครับ ใครจะไปเก็บเงิน
ตามหมูบาน  ตามรีสอรทแลวถาเกิดวันดีคืนดีทอแตกโทรมาเหมือนไ ฟฟาดับนี่แหละครับ     
หนักกวาดวย  ท้ังหลายท้ังปวงตองนํามาวิเคราะหหมดเลยครับวาจะเดินทางไหน ถาเราไมทํา  
ก็อยูอยางนี้ครับ ถาเราทําจะทํา อยางไง การลงทุนการบริหารจัดการ คาน้ําก็เปนปญหา  
 
 
 
 
 

ถาเราทํา... 
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ถาเราทําน้ํา อบจ. แนนอนครับเคามาบีบคอแนเลย ทานตองขายน้ําไดไมเกินนี้นะ เพราะเรามี
ประสบการณจากทาเทียบเรือไงครับ พอเราทําเราลงทุนทุกคนบอกวา   อันนี้เปนการบริการ
สาธารณะ เก็บเงินไมได อันนั้นก็ทําไมได  เสร็จเลยครับ เปนภาระเพ่ิมข้ึนอีก         
เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเกิดข้ึนในการบริหารท้ังหลาย  เราจึงคิ ดวา ตองหาเอกชนมารวมลงทุน        
เพ่ือตัดภาระดานการบริหารจัดการไปเ ราก็กําหนดกรอบ กําหนดหลักการไปวา เขาลงทุน
เทาไหร ควรจะเก็บเทาไหร ขายเทาไหร  เรื่องชาวบานทานไปเก็บเงินเอง เรื่องรีสอรททานจะ
ตั้งคาน้ําเทาไหร ใหไปดําเนินการเอง อยางนี้เกิดข้ึนได เวล านี้นโยบายรัฐบาลก็อยากจะทํา
ขับเคลื่อนใหมีการบริการสาธารณะ  ถาเราทําไมไดก็ใหเอกชนมารวมลงทุน  เปนระเบียบท่ี
ออกมาใหม ท่ีเรากําลังดําเนินการอยูหลายเรื่องในขณะนี้ ผมเรียนวาเราจําเปนอยางยิ่งท่ีตอง
ตัดสินใจวาถาเราทําเองเหนื่อยครับ อยางท่ี ผมอภิปรายไปแลว หนึ่ งเงินลงทุน สองการบริหาร
จัดการ สามมีปญหาอยางท่ีวานะครับ ท อแตก น้ําไมไหล เราคงจะ ตายแนๆ   
เรื่องการบริการคงจะวิ่งกันเรือข างฟากคงจะเละเลยครับ เราเลยมาคิดวาจาก            
การศึกษาท้ังหมดจริงๆ แลวเราศึกษามาหลายรอบ หนึ่งพ้ืนท่ีพิเศษฯ ศึกษามาแลวมีแบบหมด 
อีสทวอเตอรศึกษามาแลวมีผลการศึกษาหมด เราเองก็ไปสํารวจมาแลวเบื้องตน เพียงแตวาเรา
จะเลือกทางไหน  วันนี้ผมเสนอญัตตินี้มาเลือกเพ่ือ หนึ่งเราไมลงทุนเองท้ังหมด ไมลงทุนเลย 
ประปาขยายเขตมาอุทยานเขาแหลมหญาฯ มีแทงคใหเราขายเปน bulk sell เราซ้ือเปน   
bulk sell  แลวเราใชมติมอบใหเอกชนไปดําเนินการ เอกชนดําเนินการท้ังหมด แลวคุณก็ซ้ือ
น้ํา bulk sell จากเรา สมมุติเราตกลงซ้ือ 8 บาท เราขายใหเอกชน 10 บาท 15 บาท  
ใหเอกชนเขาไปขายเทาไหร ลงทุนเทาไหรคิดเอา เอกชนขายทอแตกเอกชนก็รับผิดชอบมีศูนย   
มีพ้ืนท่ีบนเกาะเสม็ด  รั บบริการไปเก็บคาน้ําคาบริการไป  เราก็ขาย bulk sell อยางเดียวให
เขาใชนะครับเปนวิธีทางเดียวท่ีสามารถจัดการไดเร็วท่ีสุด ท้ังหลายท้ังปวงใหเอกชนมา
ดําเนินการไป เพราะฉะนั้นวันนี้ผมเรียนทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรต ิ   
วาผมมีทางเลือกนอ ยมาก ถาผมเลือกผิดเปนภาระ ขาราชการก็จะดา ประชาชนก็จะดาเวลา
เกิดปญหานะครับ ทานสมาชิกสภาฯเองก็จะหนีไมพนเพราะอยูในพ้ืนท่ีเปนตัวแทนอยูในเขตนั้น         
ผมไปประชุมจังหวัดมามีความหวังอยูทางเดียวและประชุมรวมกับประปาดวยตอนนี้         
ความพรอมหนึ่งคือป ระปามีน้ําใหเราแน มีทอขยาย เขตมาใหถึงอุทยาน เขาแหลมหญาฯ 
แนนอน เหลือของเราแลวครับตองวางทอลอดทะเลไปข้ึ นท่ีฝงเกาะเสม็ด แลวก็มี ทอจายน้ํา    
ในเกาะเสม็ดเปนงานท่ีเราลงทุนประมาณการก็ไมต่ํากวา 250 ลานบาท ถาเราดําเนินการเอง 
250 ลานบาทเราไมกลัว แตบริหารเรากลัวครับ ถาทอแตกฝายชางจะรับไหวไหมครับ แลวคาน้ํา
ชาวบานตองการถูกรับไหวไหมครับ บอก อบจ.มีหนาท่ีบริการสาธารณะ น้ําขอคิวละ 13 บาท
เสร็จเลยครับ เพราะฉะนั้นผมเรียนวาเปนดุลยพินิจของทานสมาชิกสภาฯ วาจะเห็นดวยกับผมไหม
ครับ ถาเห็นดวยกับผมวาเราตองจัด การใหเอกชนมารวมลงทุนก็ตองใหสภา ฯ นี้มีมติเห็นชอบ
กับฝายบริหารฯ นะครับ  ใหเอกชนมารวมลงทุนต ามระเบียบท่ีเขาตองใหอํานาจสภาฯ แหงนี้
เปนผูอนุมัติกับฝายบริหารฯ นะครับ  ตามญัตติท่ีทานรองฯ ไดอภิปรายไปแลวนะครับ           
ก็ยินดีตอบคําถามทานประธาน สภา ฯ ผานไปยั งทานสมาชิก สภา ฯ ทุกคน  
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ถาเห็นดวยกับผมใหบริษัทเอกชนมารวมลงทุนไป ถามวาทําไมเราตองทํา เพราะวาถาเราเปน
หนวยงานของรัฐ  เราซ้ือน้ําประปา  เราซ้ือไดถูกเราเปนหนวยงานรัฐ  เราก็ขายน้ําใหเอกชน    
ท่ีมาลงทุน เอกชนจะไปขายน้ําใหรีสอรท ชา วบาน ก็มากําหนดเง่ือนไขกันวารีสอรท          
ขายแพงหนอย คนจนขายถูกหนอยอะไรตางๆ ก็เปนกรอบท่ีมารับ MOU  ในสัญญาตกลง     
ในการบริการน้ําท่ีเกาะเสม็ด เปนเรื่องรายละเอียดท่ีตอจากนี้เ  ก็ขออนุมัติสภาฯ แหงนี้         
ใหเอกชนมารวมลงทุนกับองคการบริหารสวนจังห วัดในการจัดการน้ําบนเกาะเสม็ด      
ขอบคุณทานประธานฯ ครับ  

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญทานสาธิต อรุณเวสสะเศรษฐ ครับ  
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ .สาธิต อรุณเวสสะเศรษฐ  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภา ฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน                  

  ผมนายสาธิต  อรุณ เวสสะเศรษฐ ส.อบจ .ระยอง เขต 2 อําเภอเมือง  อันดับแรกก็ตอง
  ขอขอบคุณทางผูบริหาร จริงๆ แลวปญหาน้ําท่ีเกา ะเสม็ดเปนปญหาท่ี คาราคาซังมานาน
  นะครับ เปนปญหาท้ังภาพรวมของการทองเท่ียว  ท่ีนักทองเท่ียวสวนมากมาก็จะบนถึงเรื่อง
  คุณภาพน้ําของแตละรีสอรทใหบริการ คือมีปญหาเรื่องกลิ่นบาง เรื่องสีบาง ผมขอทาวความ
  นิดนึงครับ เกาะเสม็ดเวลาเขาใชน้ํานะครับจะมีมา 2 แหลง คือหนึ่งถาเปนทางรีสอรทหรือ    
  ผูประกอบการเองจะใชน้ําประปาท่ีขนถายมาทางเรือ กับสองบนอางเก็บน้ําบนเกาะเสม็ดเอง    
  ซ่ึงเราก็ตองยอมรับวานี่เปน ปจจัยหนึ่งเปนตนทุนสําหรับผูประกอบการ  ท่ีทําใหคาใชจายบน    
  เกาะเสม็ดมีราคาแพงนะครับ ซ่ึงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดระยองมาแกปญหาเรื่อง
  คุณภาพน้ําการจัดการน้ํา ตรงนี้ผมเชื่อวาจะทําให cost ทุกอยางมันลดลง และตนทุนถูกลงอันนี้
  ผมเห็นดวยอยางยิ่งแ ละก็สนับสนุนเก่ียวกับโครงการนี้ แตสิ่งท่ีผมยังหนักใจก็คลายๆ กับ           
  ท่ีทานผูบริหารกลาวนะครับ ในเรื่องของข้ันตอนในการดําเนินการ ในเรื่องคุณภาพและบริการ   
  ซ่ึงเราตองยอมรับวาโครงการนี้อยางนอยๆ ตองใชเวลาอยูกับมัน ไมต่ํากวา 10-20 ป เราจะมี
  การบริหารคุณภาพและบริหารการจัดการตรงนี้อยางไรอยางท่ีทานผูบริหารพูดวาเวลามีปญหา
  ข้ึนมาอยางเชน น้ําประปาถาเรามีปญหาเราก็โทรไปท่ีการประปาถึงเวลาเขาก็มีชางบริการ      
  แตพอไปอยูตรงนั้นหนวยงานภาคเอกชนเองเรามีกรอบมีกฎระเบียบตรงไหนบางท่ีเราจะบังคั บ
  เขาได ในเรื่องของการบริหารคุณภาพตรงนี้  เพ่ือไมใหมีปญหากับภาคธุรกิจ  ภาคประชาชน       
  ภาคครัวเรือนเองนะครับ  ยังอยากจะฝากไปยังข้ันตอนในเรื่องข้ันตอนการดําเนินงานนะครับ
  และสุดทายท่ีผมอยากจะถามคือ ทุกคนก็อยากจะทราบวาในเม่ือเรามีโครงการแลว              
  เราตั้งงบประมาณแลวหลังจากวันนี้ท่ีผานสภาฯ ไปแลวโ ครงการนี้มีเวลาแลวเสร็จ วันไหน       
  ปไหน ท่ีทุกคนอยากจะรูอยางไงผมก็ฝากไปยังผูบริหารดวยครับทานประธานฯ ครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ  ปตุเตชะ กราบเรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทานครับ                 
นายก อบจ.รย. อันดับแรกกอนน้ําท่ีเขาจายมาเปนน้ําประปา ไมใชน้ําดิบนะครับ เปนน้ําประปาเลยท่ีเขาใชท่ัวไป

คือประปาท่ีสงน้ํามาใหเราเปนน้ําประปา เราไมตองผลิตอะไรอีกแลว เปนน้ําประปาแลวสงมา
สิ้นสุดท่ีอุทยานเขาแหลมหญาฯ จุดท่ีสูงท่ีสุดเพ่ือใชระบบ Gravity ไหลลอดใตทะเลแลวไปข้ึนท่ี 

 
 

เกาะเสม็ด... 
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 เกาะเสม็ดสวนคุณภาพน้ําคือน้ําประปานะครับเพราะเราซ้ึอประปานะครับ แลวเราซ้ือ bulk sell 
หมายความวาเราซ้ือ value คุณทําไปเลยเราซ้ือโดยองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหาร
สวนจังหวัดเปนคูสัญญาซ้ือน้ําเขาเพราะเราเปนราชการเราซ้ือไดถูกกวาเอกชนและเราขายให
เอกชนท่ีจะมาลงทุนเดินทอน้ําลอดใตทะเลแลวก็มาจายน้ําบนเกาะเสม็ดท้ังหมดเปนเงินลงทุน
ของเอกชน ทานถามวาเอกชนบริหารอยางไง เขาลงทุนท่ีผมบอก 250 ลานบาท เขาบริการไมดี     
เขาก็เจงนะครับ ถาทอแตกเขาไมมีบริษัทไปบริการท่ี นั่นเปนไปไมได มันหลักการงาย ๆ         
เม่ือคุณลงทุน  คุณก็ตองการคืนทุน  เม่ือคุณตองการคืนทุนตองการลูกคา  คุณก็ตองไปบริการ        
ทอแตกยามไหนคุณก็ตองมีชางไปจัดการ ถาเปนของ อบจ. เหนื่อยแนผมเรียนวานี่คือสิ่งท่ีเราตอง
ใหเอกชนไปทํา  แตคําถามวาข้ันตอนตอไปนี้เม่ือทานผานเห็นดวยกับญัตตินี้นะครับ ขบวนการ      
ก็คือสงเรื่องไปใหจังหวัดใหความเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ป 2541 จังหวัดคือ
ผูวาฯ ผูวาฯ คือคนสั่งท่ีใหเรามาทําเรื่องน้ําบนเกาะเสม็ด  ถาทานสั่ง เราเสนอไปแลวทาน          
ไมเห็นชอบผมก็ไมรูจะพูดวาอยางไงนะครับ เพราะทานสั่งใหเราเปนคนมาทํา  เราก็สงไปวา          
เราทําแลวแนวทางของเราแผนข องเราเปนอยางนี้ ทานเห็นชอบก็ เขาสูคณะกรรมการ            
ตามระเบียบ พ.ศ.2541 เม่ือคณะกรรมการผานก็ดําเนินการไดไมนาน เพราะเอกชนมีความพรอม
เพราะคนท่ีเสนอท่ีจะทําตองมีความพรอม  เขาตองทําตามข้ันตอนท้ังหมดตามกระบวนการ      
เขาตองรีบไปดําเนินการนี่คือเร็วท่ีสุดท่ีจะสามารถทําใหเกาะเสม็ดมีน้ํา ได ก็ตองเรียน
ประธานสภาฯ ผานไปยังสมาชิกสภาฯ วานี่คือข้ันตอนท่ีเราดําเนินการอยูเปนอยางนี้ครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญทาน ส.อบจ.เสรี  สุวรรณวิจิตร ครับ  
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ. เสรี  สุวรรณวิจิตร   กราบเ รียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพครับ ขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมอีกสองสาม
ประเด็นนะครับ ประเด็นแรกก็คือบริษัทเอกชนลงทุนเอง 100 เปอรเซ็นตถูกตองไหมครับ และ             
ประเด็นท่ีสองคือในการลงทุนเขามีเง่ือนไขอะไรท่ีอบจ.ตองลงทุนรวมหรือชวยเหลือเรื่องอะไรบาง
ครับขอรายละเอียดเพ่ิมเติมไดไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ  ปตุเตชะ กราบเรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทานครับ                 
นายก อบจ.รย. บริษัทท่ีดําเนินการก็เปนบริษัทเดิมนะครับ คือบริษั ท เสม็ ด ยูนิตี้ เปนบริษัท ระหวาง                     

องคการบริหารสวนจังหวัดระยองกับอีสทวอเตอรเดิม เพียงแตวาอีสทวอเตอรถอนตัวไป ก็มีกลุมทุน
มารวมคือเขามาซ้ือหุนอีสทวอเตอรไป แตเรายังถือหุนอยูตามสัดสวนเดิม ถามวาทําไมเราตองถือหุน
เราถือหุนเราจะสามารถ Warning ไดวาเรา Control ได แตถาจะใหดีแลวเราจะตองถือหุนใหญ 

      แตในทางธุรกิจเราถือหุนใหญเราบริหารไมไดเราเลยถือหุน 40 เปอรเซ็นต เราก็จะบอกไดวาตนทุน
เราเปนท่ีเทาไหรนะครับ และเราควรจะขายน้ําใหประชาชนเทาไหรท่ีไมเอาเปรียบ ไมแพง                   
เขาใจนะครับ เราจะ Control ของเราท่ีสามารถใหบริษัทดําเนินการได  เพราะเขาตองพ่ึงเรา       
เพราะเราเปนคนขายน้ําใหเขาแตการลงทุนท้ังหมดเอกชนเปนคนลงทุนนะครับ เปนอยางนี้ครับ  
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญทาน ส.อบจ.เสนาะ  ยมหา ครับ  
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ. เสนาะ  ยมหา   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภา ฯ ผูทรงเกียรติ  ทุกทาน                  

  ผมนายเสนาะ ยมหา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 3 อําเภอบานคาย 
ประเด็นระเบียบวาระท่ีทานผูบริหารฯ นําเสนอน ะครับเรื่องการบริหารจัดการน้ําประปา                 
บนเกาะเสม็ด เปนหนังยาวนะครับท่ีทานนายกฯ ไดชี้แจงไปตั้งแตตนพอทราบเรื่ องตามท่ี      
ไดรับแจง ซ่ึงมองภาพวาเปนสิ่งท่ีดีท่ีเราไดรวมจัดการปญหาท่ีเรื้อรังมานาน  แตก็ทําใหคิดตามไป
วาการบริหารจัดการตางๆ  นั้นมีปญหาเทาท่ีเรามอง ตอนแรกก็ทําน้ําประปาเอง ไมมีน้ํา พอไมมีน้ํา
ก็จะเอาน้ําทะเลทํา  ก็ไปศึกษากันอยางท่ีไดทราบกัน แลวบริษัทท่ีเสนอจะทําน้ําทะเลก็ไมทํา    
ดวยเหตุผลอะไรก็ไมทราบนะครับ แตผลสุดทายมาตกท่ีวามีน้ําแลว เพราะฉะนั้นผูประกอบการ   
ท่ีจะมาดําเนินกา รก็จะตองมาลงทุนเพ่ือบริการตรงนี้และบริหารธุรกิจไป ท่ีนี้ยอนกลับไปดวย
ความเห็นหวงก็คิดตอไปแลวปญหาเดิม เชน การกอสรางท่ีจะกระทบตอสิ่งแวดลอม           
อุทยานแหงชาติ ในการกอสรางตางๆ จะมีปญหาเรื่องชาวบาน เรื่องผลกระทบเรื่องชายทะล 
ชายฝง เจาทาฯ ยังมีอยูไหมการดําเนินการตาง ๆท่ีเกิดข้ึนปญหาอุปสรรคตาง ๆ ยังคงตองเจออีก 
วัน เวลา ท่ีทานสมาชิกสภาฯ ทานส.อบจ.สาธิต อรุณเวสสะเศรษฐ ไดสอบถามนําเสนอก็อยากจะรู
เง่ือนไขเวลา ซ่ึงเปนความหวังท่ีอยากไดในเรื่องน้ําประปาท่ีบริการบนเกาะเสม็ด เม่ือสักครู
อยากจะ ถามวาไดผูประกอบการหรือยังพอดีไดคําตอบแลววาเปนบริษัทเดิมเพียงแตวามีการ
เปลี่ยนแปลงหุน ก็หวังวาจะมีน้ําใหเกาะเสม็ดใชใหเร็วท่ีสุดก็อยากใหทางทานผูบริหารฯ ชี้แจงวา
กระบวนการกอสรางจะมีปญหาอะไรอีกตอไปขางหนาขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ  ปตุเตชะ กราบเรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทานครับ                 
นายก อบจ.รย. คือเรื่องท้ังหมดก็เปนเรื่องของเอกชนครับ  บริษัทก็ตองศึกษา ออกแบบ ทุกอยางเขาตองทําเองหมด

ติดสิ่งแวดลอมก็เปนเรื่องของเอกชนเปนคนทํา เรามีหนาท่ีตองชวยเขาเพราะวาทุกคนตองชวย 
จังหวัดก็ตองชวยเพราะจังหวัดเปนคนสั่งมาใหเราทํา อุทยานก็ใหท่ี ใหท่ีอุทยานขยายเขตประปา 
มาแลวก็ใหวางทอน้ําไปข้ึนอุทยานอีกฝงหนึ่งอีก อุทยานก็ต องให ในท่ีประชุมนะครับสรุปกันวา    
อยางนี้ วาประปาขยายเขตมาถึงนี้ขาย bulk sell  อบจ.เดินไปใชท่ีของอุทยานบนเกาะเสม็ด  ไมตอง
ขออนุญาตใครก็ข้ึนเขตอุทยานเลยพอถึงอุทยานก็ตั้งแทงคข้ึนมาแลวก็จายน้ําใหกับผูประกอบการ
หรือประชาชนบนเกาะเสม็ดก็เปนเรื่องของเอกชนท้ังหมด นี่ก็คือขอตกลงท่ีประชุมในระดับจังหวัด
เหลือท่ีวานี้คือเรา อบจ .ท่ีเขาสั่งใหเราเปนคนทําวาจะเลือกทางไหนเราก็มาคิดหลายอยางวาถาให
เอกชนรวมลงทุนนาจะงายและเร็วท่ีสุด สวนอ่ืนก็ยังรออยูนะครับเรื่องขยะ เรื่องน้ําเสียก็ยังรอรัฐบาล 
รอกระทรวงวิทยฯ  รอเงินมาวาจะทําอีกก็เปนอีกเรื่องแตเรื่องนี้ก็เทากับวาถาจบตามนี้                   
ก็เดินหนาตามนี้เลย 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ทานนายกฯ ครับ เม่ือสักครูท่ีทานสมาชิกฯทานไดสอบถามเก่ียวกับเง่ือนไข                 
ประธานสภาฯ อายสุัญญาวาจะจบอยางไร ใหทานไดชี้แจงใหทานสมาชิกฯ ใหครบถวนสักหนอยนะครับ 

นายปยะ  ปตุเตชะ กราบเรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทานครับ                 
นายก อบจ.รย. ผมดูท่ีอ่ืนนะครับ ก็มี 15 ป 20 ปนะครับ ผมคิดวาทานสมาชิกสภาฯ ก็เขาใจวาโครงการแบบนี้จะ          

คืนทุนชาคืนทุนเร็วก็อยูท่ีการลงทุนนะครับผมก็ขอวาขอสัก 20 ปไมเกิน 25 ปนะครับ ผมตองไป
ตอรองเอกชนทํา TOR วาคุณจะตอรองอยางไร นะครับ ถานานเกินไปผมก็ไมสบายใจนะครับ               
แตวาท้ังหลายท้ังปวงก็ขอใหฝายบริหารคิดวามันเหมาะสมท่ีเทาไหร อยาลืมวาเราไดประโยชนจาก     
การขายน้ําท่ีเราซ้ือมาแลวเราก็ขายใหเขาไป  ซ่ึงเขาก็ไดประโยชนจากการบริการประชาชน              
ในการลงทุนเขาก็เก็บคืนไป ผมคิดวาขออํานาจสภาฯนี้วา 20ป ถึง 25 ป นะครับท่ีจะดําเนินการ
โครงการนี้ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไมครับ 
ประธานสภาฯ       ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปน  องคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
 มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......20........ คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ โครงการวางระบบประปาเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา                 
บนเกาะเสม็ด โปรดยกมือข้ึนครับ 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ โครงการวางระบบประปาเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา          
บนเกาะเสม็ด โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบโครงการวางระบบประปาเพ่ือการบริหารจัดการ
น้ําบนเกาะเสม็ด 

    อนุมัติ           จํานวน ......19.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ........๑.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๗      เรื่อง   เพ่ือทราบ 
 - รายงานผลโครงการเยี่ยมบาน นักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ของโรงเรียน      

ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง         
    (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)   

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง รายงานผลโครงการเยี่ยมบาน
ประธานสภาฯ นักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

นายปยะ  ปตุเตชะ      เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ เรื่องรายงานผล
นายก อบจ. โครงการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ดวยโรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยอง ไดสงสรุปรายงานผลโครงการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  
  เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธระหวาง ครู นักเรียน และผูปกครอง โดยนําขอมูลท่ีไดจ าก   
  การเยี่ยมบานของนักเรียนเปนรายบุคคล มาใหการดูแลชวยเหลือและแกไขใหตรงกับปญหาและ 

 

 

ความตองการ… 
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  ความตองการของนักเรียนอยางแทจริง ป ระกอบดวย การเยี่ยมบานนักเรียน โรงเรียนอนุบาล
  นานาชาติตากสินระยอง จํานวน ๑,๖๐๗ คน, โรงเรียนอนุบาลนานาชา ติตากสินบานคาย   
  (วัดหวายกรอง ) จํานวน ๑ ,๖๐๓ คน  และ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ในระดับ    
  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และ มัธยมศึกษาปท่ี ๔ จํานวน ๑,๐๑๖ คน ในการนี้องคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยอง ขอเสนอเรื่องรายงานผลโครงการเยี่ยมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา 
  ๒๕๕๘ ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มาเพ่ือใหสภาองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยองไดรับทราบ 
  ทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญผมอยากให

ทุกทานไดรับทราบวาการบริหารโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง           
เรามุงเนนทุกดาน  โดยเฉพาะฐานะความเปนอยูของนักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ผมเรียนวาภาวะเศรษฐกิจทดถอย นโยบายของรัฐบาลท่ีตองการใหทุกคนไดมี
โอกาสเรียน นโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีเราดําเนินการอาจจะมีปญหา    
ถาเรามีขอมูลไมครบ ผมเรียนวาเรื่องการเยี่ยมบานจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีใหโรงเรียนแตละแหง
ตองไปดูบานนักเรียนวาชีวิตครอบครัวของนักเรียนแตละคนมีปญหาอะไร ถาเขายากจนให
โรงเรียนทําเรื่องเสนอมาวาใหเรียนฟรี ถาเขามีพอสมควรท่ีจะจายได  ก็ใหจายตามเหตุตามผล 
ถาเขาไมเดือดรอนก็ใหดําเนินการเก็บคาบํารุง คาเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จะเปดโอกาสให   
ทุกคนไดเรียนในโรงเรียนมัธยมหรือในเครือโรงเรียนตากสินได เพ่ือไมใหเกิดกรณีมีปญหา   
เชน  ตอนนี้ผมสํารวจดูวามีนักเรียนมาลาออกเพราะเม่ือกอนไมไดเดือดรอน แตตอนนี้
เศรษฐกิจไมดี ยางราคาถูก มีปญหาไปหมด ซ่ึงไมจําเปนตองลาออก ขอแคมาบอกวาเดือดรอน
อะไร ครอบครัวมีปญหาอะไร เรายกเวนให เราสามารถบริหารจัดการได ทุกคนมีโอกาส    
เรียนไดหมด ผมเรียนวาเรื่องนี้จึงอยากขอใหทานผูบริหารแตละโรงเรียนไดรายงานใหทุกทาน
ไดทราบ  ผมเรียนเ บื้องตนวาถาทานสมาชิกสภาฯ หรือทานประธานสภาฯ เองไดเห็นเด็ก      
ท่ีเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยองมีปญหาเรื่องฐานะ ไมสามารถจายคาบํารุง 
คือตามกติกา  ทุกคนตองเรียนฟรีตามนโยบายของรัฐบาล แตวาของเรามีการเก็บคาบํารุง
นอกเหนือจากการเรียน นั้นคือ เสริมเรื่องภาษา อาจจะมีกระทบแตผูท่ียากจนไมสามารถ     
จายได โรงเรียนก็ไปเยี่ยมและเห็นวาเด็กคนนี้ยากจนก็ทําเรื่องยกเวนก็ไมตองเสีย เราอนุมัติให
เรียนฟรี แตไมใชวาทุกคนจะไดเรียนฟรีหมดโดยไมมีเหตุมีผล เราไมสามารถนําเงินของ อบจ .
ไปอุดหนุนไดทุกคน เพราะ คนท่ียากจนมีปญหาครอบครัวก็เรียนฟรี เรียนเกงก็เรียนฟรี      
เกงกีฬา เกงศิลปะ เกงดนตรี ท่ีเราตองการสงเสริมก็เรียนฟรี คนท่ีมีฐานะพอชวยเหลือไดก็   
เสียคาบํารุง คนท่ีมีฐานะพอชวยไดแตอาจจะไมครบตามจํานวนโรงเรียนก็พิจารณามาวา     
เก็บครึ่งเดียว สวนขารา ชการก็เก็บครึ่งหนึ่ง เปนออปชั่นท่ีมีครบ ซ่ึงไมหนัก หมายความวา    
ถาเราเรียนฟรีท้ังหมด อบจ .ตองใชเงินมากในการสมทบท้ัง ๓ โรงเรียน แตถาเก็บทุกคนไมมี
ยกเวนเลยจะมีคนถูกครหาวามีเฉพาะคนรวยเรียน เราจึงตองใชลูกผสมโดยใหโรงเรียนไปเยี่ยม
ไปดู คัดเลือกมาใหถูกทิศถูกทาง ผมเรียนขออนุญาตทานประธานสภาฯ ใหแตละโรงเรียนเปน
ผูรายงาน โดยเริ่มจากโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โรงเรียนนานาชาติตากสินระยองและ
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสิน (บานคาย) 

 
 
 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ อนุญาตตามนั้น เชิญผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยองครับ 
ประธานสภาฯ  

นายมานิตย จันวัน เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง        
ผูบริหาร รร .มัธยมฯ  ท่ีเคารพ กระผมนายมานิตย จันวัน ผู บริหาร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ขออนุญาต
  รายงานการออกเยี่ยมบานนักเรียนโรงเรีย นมัธยมตากสินระยอง ปการศึกษา ๒๕๕๘ ดังท่ี  
  ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดเกริ่นนําไปแลว  วาโรงเรียนในสังกัดองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยองของเรานั้นเปนโรงเรียนท่ีดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนพิเศษ  แตกตาง
  จากทุกสังกัด ผมขอใชคําวาเราดูแลนักเรียนใน เครือของเราเปนพิเศษเพ่ิมเติม  
  โรงเรียนอ่ืนอาจจะไมสามารถทําไดอยางโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญท่ีมีนักเรียนจํานวนมาก โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง   
  ขณะนี้เราเปดมา ๖ ป มีนักเรียนครบถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ เรามีนักเรียนถึง ๒,๖๐๐ คน 
  โรงเรียนในเครืออ่ืนๆ มีนักเรียนไมต่ํากวา ๑,๖๐๐ คน การท่ีมีนักเรียนจํานวนมาก  
  การท่ีจะออกเยี่ยมบานนักเรียนไมใชเรื่องท่ีจะทํางายๆ ตองใชความพยายามหลายๆ อยาง 
  โดยเฉพาะของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองซ่ึงมีนักเรียนกระจายอยูทุก พ้ืนท่ีทุกอําเภอของ
  จังหวัดระยอง เทาท่ีผมสํารวจดูขอมูลมีไกลถึงอําเภอเขาชะเมา อําเภอปลวกแดง อําเภอ     
  บานฉาง แตคณะครูของโรงเรียนก็สามารถออกเยี่ยมบานนักเรียนไดครบ ๑๐๐ เปอรเซ็นต 
  การเยี่ยมบานของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองนั้น อาจจะมีอยู ๓ กรณี คือ กรณีท่ี             
  ๑. เปนการออกเยี่ยมบานนักเรียนท่ีเขาเรียนใหมในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑ และชั้นมัธยมศึกษา
  ปท่ี ๔ เปนนักเรียนเขาใหม เราจะออกเยี่ยมบานครบทุกคน กรณีท่ี ๒. เราจะออกเยี่ยมบานใน
  กรณีท่ีนักเรียนประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจ นักเรียนท่ีมีปญหาเรื่ องความยากจน      
  เม่ือเราพบปญหาอยางนี้ เราก็จะสงคณะครูออกเยี่ยมบานเพ่ือท่ีจะ สํารวจวาสภาพ
  ทางดานเศรษฐกิจเขาเปนอยางไรเพ่ือท่ีจะไดใหความชวยเหลือ และกรณีท่ี ๓ 
  เปนกรณีพิเศษ นักเรียนบางคนอาจจะมีปญหาขาดเรียนบอย ความประพฤติไมเรียบรอย   
  หรือมีประพฤติกรรมเสี่ยงทางดานอ่ืนๆ ทางโรงเรียนก็จะสงคณะครู คณะกรรมการออกไป
  เยี่ยมบาน ในการเยี่ยมบานนั้นของโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกอนท่ีจะออกเยี่ยมบาน  
  โรงเรียนก็จะนําเอาขอมูลของนักเรียนทุกคนมาวิเคราะหมาศึกษากอน โดยวิเคราะหจากใบ    
  ท่ีนักเรียนมอบตั วก็จะมีขอมูลตางๆ ถึงสภาพของนักเรียนวาอยูอยางไร เม่ือไดขอมูลเสร็จ
  เรียบรอยแลว ก็จะนัดกับผูปกครองวาทางโรงเรียนจะมีคณะกรรมการออกเยี่ยมบาน           
  ในวันนั้นวันนี้ ผูปกครองอยูบานหรือไม เม่ือนัดกันแลวทางคณะกรรมการหรือทางคณะครูก็จะ
  ออกเยี่ยมบาน การไปเยี่ยมบานนั้นก็จะศึกษาถึงสภาพความเปนอยูของนักเรียน สภาพบาน    
  ท่ีอยูเปนอยางไร ชุมชนโดยรอบเปนอยางไร ประกอบอาชีพอะไร เราเอาขอมูลเหลานี้มา
  รวบรวมมาวิเคราะห เม่ือวิเคราะหเสร็จแลวก็จะชวยเหลือนักเรียนใหตรงตามประเด็น       
  เม่ือออกเยี่ ยมบานไดขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ขอมูลตางๆ ทางโรงเรียนก็จะเอามาจัดกลุม
  นักเรียน กลุมนักเรียนท่ีโรงเรียนจัดจะมีอยู ๔ กลุม คือ กลุมท่ี ๑ เปนกลุมนักเรียนท่ีเรา
  เรียกวากลุมไวใจ คือไมมีปญหาเรื่องสภาพความเปนอยู ความประพฤติ สุขภาพรางกาย     
  หรือวาเรื่องอ่ืนๆ ท้ังหมด เราจะแยกกลุมนี้วาเปนกลุมไวใจ สําหรับกลุมท่ี ๒ เปนกลุมท่ีมีปญหา 

 

 

แตยังไมรุนแรง... 
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  แตยังไมรุนแรงก็จะเรียกวากลุมหวงใย กลุมนี้ครูทางโรงเรียนก็ยังหวงใยแตยังไมสามารถ     
  ไวใจได กลุมท่ี ๓ คือกลุมท่ี ตองดูใกลชิด คือมีปญหาทางดานการเรียน ความประพฤติหรือ
  ทางดานเศรษฐกิจ เราก็จะจัดเปนกลุมดูแลใกลชิด และกลุมสุดทายกลุมท่ี ๔ เปนกลุมท่ีตอง
  ดูแลพิเศษ อาจจะใหครูอาจารยประกบหรือดูแลคนตอคน หรือหนึ่งตอสอง หนึ่งตอหา       
  จะจัดเปนสี่กลุม อันนี้ คือรูปแบบและวิธีการออกเยี่ยมบานของโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
  จากการออกเยี่ยมบานผมไดนําเสนอขอมูลเปนบทสรุปสําหรับผูบริหารเพ่ือรายงานใหกับ    
  ทานนายก อบจ .ระยอง วาผลการออกเยี่ยมบานเราพบสภาพปญหาอะไรอยางไร ผูปกครอง
  แยกกันอยูหรืออยูกับผูปกครองวา สภาพเศรษฐกิจเปนอยางไร ก็จะมีไวในรายงานในท่ีประชุม 
  ผมคงตองขออนุญาตใหทานสมาชิกสภาฯ ดูจากเอกสารประกอบ เพราะถารายงานทุกหนา    
  คงตองใชเวลามากเกินไป สรุปวาท่ีออกไปเยี่ยมบานเราก็สามารถท่ีจะสรางความสัมพันธอันดี
  ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง สามารถท่ี จะแกปญหาใหนักเรียนไดครบรอยเปอรเซ็นต     
  อยางนักเรียนท่ีประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจ ปนี้มีนักเรียนขอยื่นยกเวนคาบํารุงการศึกษา
  เนื่องจากประสบป ญหาทางดานเศรษฐกิจ  จํานวน ๑๕๐ คน ทางโรงเรียนก็แตงตั้ง
  คณะกรรมการออกเยี่ยมบานครบท้ัง ๑๕๐ คน ใน ๑๕๐ นั้นเม่ือเราวิเคราะหขอมูลแลวพบวา
  มีนักเรียนท่ียากจนจริง ๑๔๗ คน อีก ๒ คนไมยากจนจริง สวนอีก ๑ คนขอถอนตัว           
  ใน ๑๔๗ คนทางโรงเรียนก็รายงานมายังทานนายก อบจ .ระยอง วาสมควรท่ีจะยกเวนเงิน   
  คาบํารุงการศึกษาให เนื่องจากมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ ทางท านนายก อบจ .ระยอง         
  ก็มีเมตตาอนุมัติใหท้ังหมด ๑๔๗ คน อันนี้เปนตัวอยางการเยี่ยมบานนักเรียนของโรงเรียน
  มัธยมตากสินระยองวาไดออกไปเยี่ยมบาน ไดรวบรวมขอมูลและนําขอมูลตางๆมาชวยเหลือ
  นักเรียนตามปญหาของเขา ถาเขามีปญหาทางดานเศรษฐกิจก็ชวยเหลื อทางดานเศรษฐกิจ    
  ถามีปญหาทางดานการเรียนก็ชวยเหลือทางดานการเรียน ถามีปญหาทางดานความประพฤติ   
  ก็ชวยเหลือดานความประพฤติ มีปญหาทางดานสุขภาพก็ชวยเหลือทางดานสุขภาพ          
  แตอยางไรก็ตามปญหาเรื่องการออกเยี่ยมบานนั้นก็มีพอสมควรแตก็อยูใ นวิสัยท่ีทางโรงเรียน
  จะปรับปรุงแกไขได ก็ขออนุญาตเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอบคุณทานผูบริหารโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ตอไปขอเชิญผูบริหารโรงเรียน
ประธานสภาฯ อนุบาลตากสินระยอง 

นายประพันธ ภูมิวารินทร กราบเรียนทานประธาน สภาฯ ทานสมาชิกส ภาฯ และคณะผูบริหารทุกทาน กระผม
ผอ.รร.อนุบาลนานาชาติฯ  นายประพันธ ภูมิวารินทร ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง   
  ขออนุญาตท่ีประชุมสภาฯ ไดสรุปภาพรวมของการเยี่ยมบานนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล
  นานาชาติตากสินระยอง เนื่องจากทางคณะผูบริหารขององค การบริหารสวนจังหวัดระยอง   
  ไดมีนโยบายใหโรงเรียนในสังกัดออกเยี่ยมบานนักเรียนใหครบรอยเปอรเซ็นต โรงเรียนอนุบาล
  นานาชาติตากสินระยอง ณ ปจจุบันมีนักเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ ยังไมครบ             
  ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ มีนักเรียนท่ีไดออกเยี่ยมบ าน ๑.๖๐๗ คน ผลการออกเยี่ยมบาน        
  ไดเพียง ๑,๕๙๗ คน ไมไดออกเยี่ยม ๑๐ ครอบครัว ก็เลยถามคุณครูวาเพราะเหตุใด คุณครู
  บอกวาไดติดตอไปทางผูปกครองนัดหมายจะเยี่ยมบานแตผูปกครองไมสะดวกท่ีจะใหไปพบ      
  เยี่ยมบานแตใหสัมภาษณทางโทรศัพทและตอบแบบสัมภาษณท่ีฝากนักเรียนไป คิดเปนขอมูล 
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  การเยี่ยมบาน ๙๘.๗๖% สวนอีก ๑๐ ครอบครัวเราก็ไดขอมูลมาแลว จากผลการเยี่ยมบาน
  เนื่องจากเปนนักเรียนท่ียังเล็กอยูในระดับประถม ปญหาดานพฤติกรรมนักเรียน ปญหา      
  ดานอ่ืนๆ เชนชูสาวหรื อเรื่องเพศจะไมมี มีเพียงปญหาทางดานเศรษฐกิจ จะพบวาผูปกครอง
  สวนใหญหยารางเด็กจะอยูกับตายาย หรือผูปกครองเสียชีวิต ลาสุดทางโรงเรียนไดนําเสนอ
  มายังทานนายก อบจ .ระยอง ใหชวยเหลือนักเรียนทางดานเศรษฐกิจจํานวน ๖ ราย        
  ตามเอกสารท่ีแนบ ผมขออนุญาต ท่ีประชุมไดอธิบายแตละรายวามีเหตุผลและความจําเปน
  อยางไร คนท่ี ๑ เด็กหญิงธิติสุดา ไตรตรอง ไดคางคาเลาเรียน ทางโรงเรียนก็เรียกมาพบ
  ผูปกครองก็ยินดีท่ีจะผอนผันเดือนละพันสองพันบาท เนื่องจากโรงเรียนเก็บคาเทอมคอนขาง
  เยอะอยู เทอมละ ๑๓,๐๐๐ บาท หรือปละ ๒๖,๐๐๐ บาท เนื่องจากเปนโรงเรียนพิเศษที่เราจัด
  ชาวตางชาติประกบทุกหอง เราจําเปนตองเก็บคาเทอมคอนขางแพง แรกๆผูปกครองไมมี
  ปญหาทางเศรษฐกิจ อยางเด็กนักเรียนรายนี้พอแมเกิดหยารางกันตองมาอยูกับตายาย พอไป
  ถามคุณครูก็พบวาตารักหลานคนนี้แตยายไมรักมีอคติ เด็กคนนี้มีปญหาท่ีบาน เสารอาทิตยเลย
  ใชเวลาใหประโยชนมาฝกวงโยทวาทิศ เด็กคนนี้เปนนักเรียนของวงโยทวาทิศของโรงเรียนและ
  มีความขยันฝกซอม เปนเด็กนิสัยดีเรียนดี เราจึงทําเรื่องมาขอยกเวนคาเทอมท่ีคางอยูและ
  ขณะนี้เรียนอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ เหลืออีกปเดียวจะจบการศึกษา ทานนายก อบจ .ระยอง 
  เลยเมตตาใหยกเวนคาเลาเรียนใหจนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ สวนรายท่ี ๒ และท่ี ๓ นั้นเปน
  พ่ีนองกัน เด็กหญิงลักษณธีรา ดาศรี นักเรียนชั้น อ.๓/๔  กับเด็กหญิงบุญญดา ดาศรี  นักเรียน        
  ชั้นป.4/3 ท้ังสองคนเปนพ่ีนองกันจากการตรวจพบวาการจายคาเทอมนั้นท้ังสองคนคาง   
  คาเทอมคนละ ๔ ภาคเรียน รวมแลว ๘ ภาคเรียน ภาคเรียนละ ๑๓,๐๐๐ บาทเปนเงินท้ังสิ้น 
  ๑๐๔ ,๐๐๐ บาท เรียกผูปกครองมาพบ  คุณพอทําอาชีพกําจัดปลวก ภายหลังเศรษฐกิจ        
  ไมคอยดีสวนคุณแมวางงาน แตผูปกครองบอกวาถาจะใหจายจนครบคงตองลาออกอยางเดียว
  แตก็สงสารลูกเพราะวาเด็กติดโรงเรียนนี้แลว ก็เลยมาผอนสงเดือนละพันสองพัน ผมคิดวา
  ผอนจนเรียนจบก็คงไมหมด ผมเลยไปเยี่ยมบานและถามคุณครูแลววาเด็กคนนี้เปนคนดี     
  ตั้งใจเรียนเปนท่ีรักของคุณครู และเพ่ือนๆ จึงทําเรื่องยกเวนมาท่ีทานนายก อบจ .ระยอง     
  ทานก็ใหความเมตตายกเวนคาเลาเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ สวนรายท่ี ๔ นั้น        
  นาสงสารมาก รายนี้เด็กหญิงพุทธชาด วรรณเสริฐ มีพ่ีอยู ม.๓ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สวนตัวเองอยู 
  ป.๓ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เดิมคุณพอเปนโรครายแรงและเสียชีวิตไปแลว 
  สวนคุณแมติดโรครายแรงจากคุณพอ คุณแมขายกวยเตี๋ยวอยูในบานจัดสรร คุณหมอสั่ง    
  หามขายเพราะอาจจะไปแพรเชื้อใหกับผูบริโภค เม่ือคุณแมไมสามารถขายของไดและคุณพอ   
  ก็เสียชีวิตไปแลว จึงไมมีรายได โรงเรียนจึงหาบริจาคคุณครูบาง จากเงินของโรงเรียนท่ีมีบาง 
  และยกเวนคาเทอมให มีหยอดกระปุกวันละ ๑๐ บาทจนกวาจะจบ ป .๖ ท้ังสี่รายนี้          
  ทางทานนายก อบจ.ระยอง ไดใหความเมตตายกเวนคาเทอมจนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
  ปท่ี ๖ สวนร ายท่ี ๕ นั้นเด็กหญิงพิมพ วิภ า ชวยจัน ทร ดี นักเรียนชั้น ป .๓/๖ พอแม
  หยารางกัน เนื่องจากเปนหลานของคุณครูท่ีสอนอยูท่ีโรงเรียน ดวยตามระเบียบถาครู           
  มีลูกเรียนอยูจะไดรับการลดหยอนครึ่งหนึ่งจาก ๑๓,๐๐๐ บาท หรือ ๖,๕๐๐ บาท แตเม่ือเปน
  หลานก็ไมไดสิทธิลดหยอนแตเนื่องจากพอแมหยารางกันและท้ิงลูกใหอยูกับคุณครู เลยรับมา 
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  เลี้ยงเปนบุตรบุญธรรม จึงทําเรื่องมาขอลดหยอนคาเลาเรียนใหกับเด็กคนนี้ ทานนายก อบจ .
  ระยอง ก็ใหความอนุเคราะหใหเสียภาคเรียนละ ๖,๕๐๐ บาท ก็ไมหนักเกินไป สวนคนสุดทา ย 
  เด็กชายรัฐธรรมนูญ ชื่นจิตร  ก็เชนเดียวกับเด็กคนเม่ือสักครูคือพอแมหยารางกัน และคุณตา
  เปนครูพละสอนอยูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองมารับเลี้ยงอุปการะเปน          
  บุตรบุญธรรม จากการเยี่ยมบานท้ัง ๖ รายนี้ก็ไดรับความอนุเค ราะหจากทานนายก อบจ .
  ระยอง เรียบรอยแตถาผูปกครองจากการสอบถามไดมีขอเสนอแนะวาถานักเรียนตั้งใจเรียน
  สรางผลงานดีเดนระดับประเทศทางโรงเรียนไมใหอะไรบางเลยหรือ จากการประชุมผูปกครอง
  แลวก็เลยประกาศไปท่ีประชุมวาถานักเรียนไดท่ี ๑ ระดับประเทศเราจะย กเวนคาเลาเรียน     
  ให ๑ ปการศึกษา สวนไดท่ี ๒ หรือท่ี ๓ ระดับประเทศ เราจะยกเวนให ๑ ภาคเรียน        
  เปนครั้งๆ ไป เชน ไดรับรางวัลขณะนี้มีท่ี ๒ ระดับประเทศ แขงกลาวสุนทรพจนภาษาอังกฤษ 
  เราไดท่ี ๒ ระดับประเทศของโรงเรียนในทองถ่ิน เด็กคนนี้จึงไดรับยกเวนคาเทอม ๑ ภาคเรียน 
  สวนเทอมหนาก็ตองเสียคาเทอมปกติ สวนอีกชุดหนึ่งละครภาษาอังกฤษเราไดท่ี                
  ๓ ระดับประเทศ มีนักเรียน ๘ คน ขณะนี้เรากําลังทําเรื่องเพ่ือเสนอมายังทานนายก อบจ .
  ระยอง เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติเพ่ือจะงดเวนค าเทอมเปนรายภาครายปตอไป 
  จากการเยี่ยมบานและผูปกครองรูสึกดีใจและอบอุน มีความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียนและ
  ผูปกครอง อยากใหคุณครูไดไปเยี่ยมบอยๆ จึงเรียนมาใหทางท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบ 
  ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ เชิญผูบริหารโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (หวายกรอง) 
ประธานสภาฯ 

นายธวัชชัย ใจดี  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหาร ในสวนของโรงเรียน
รก.ผอ.รร.อนุบาล อนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (หวายกรอง) เรามีนักเรียนท้ังสิ้น ๑,๖๐๓ คน จากขอมูล
นานาชาติฯ ในการไปเยี่ยมบาน เ ราจัดกลุมอยูกับบิดามารดาคิดเปน ๗๒.๖๑% อยูกับบิดาหรือมารดา   
(วัดหวายกรอง) ๑๕.๑๖% อยูกับบุคคลอ่ืน ๑๒.๒๓%  จากการตรวจการเยี่ยมบานจะมีนักเรียนท่ีมีปญหาอยู 
  ๔.๓๐% คิดเปนจํานวน ๖๙ คน ปญหาท่ีตรวจพบในเบื้องตน สวนใหญครอบครัวมีรายไดนอย 
  รายไดไมแนนอน นักเรียนไมไดรับการเอาใจใสเทาท่ีควร สวนใหญเกิดจากการอยูกับบุคคลอ่ืน 
  หรือผูปกครองไมมีเวลาตองประกอบอาชีพ และสภาพแวดลอมไมคอยดี อยางเชน ชุมชนท่ีอยู
  ในท่ีเปลี่ยวหรือในชุมชนท่ีเสี่ยงท่ีมี เรื่องของยาเสพ ติด เรากลัวเด็กจะพบในเรื่องเหลานี้     
  ดานความตองการจากการสํารวจในกลุมท่ีพบวามีปญหาสวนใหญเรื่องการเงิน อยากให      
  ทางโรงเรียนยกเวนเรื่องคาเทอมใหกับนักเรียนท่ีมีปญหาทางการเงิน ซ่ึงทางโรงเรียนได
  กําหนดหลักเกณฑท่ีจะใหความชวยเหลือทางดานการเงิน เรามองเปน ๓ ดานคือ              
  ๑.ทุนการศึกษา ๒.ยกเวนเงินคาศึกษา ๓.ลดหยอนเงินคาศึกษา เรากําลังดูหลักเกณฑอยูวา
  ควรใชหลักเกณฑไหนกับสภาพท่ีเหมาะสม ขอเสนอแนะของผูปกครองสวนใหญท่ีเราไป      
  เขาดีใจท่ีทางครูไดไปเยี่ยมบาน ทําใหความสัมพันธทางโรงเรียนและผูปกครองดีข้ึน และสิ่งท่ี
  ผูปกครองอยากไดก็คือ ทุนการศึกษา เพราะวาปญหาเด็กนอกจากความอบอุนแลว ปญหาท่ี
  ประสบก็เปนเรื่องของการเงิน สวนปญหาอ่ืนยังมีนอยสําหรับเด็กชั้นประถมและอนุบาล      
  ในสวนของโรงเรยีนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย(หวายกรอง) ขออนุญาตจบรายงานเพียงเทานี้ 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญทานรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๑ 
ประธานสภาฯ 

นายวราวุธ ปนเงิน เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมไดรับ     
รองนายก อบจ.(๑) จดหมายจากเด็กนักเรียนท่ีเขียนถึงทานนายก อบจ.ระยอง ผมจะอานใหฟงวาเด็กนักเรียน
  ตัวเล็กๆนั้นคิดอะไรอยู วันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ กราบเรียนทานนายกปยะ ปตุเตชะ หนูชื่อ
  เด็กหญิงบุญญดา ดาศรี เรียนท่ีโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง อยูชั้น ป .๔/๓ หนูขอ
  กราบขอบคุณทานนายกเปนอยางสูงท่ีใหความเม ตตากรุณาของทานนายก ท่ีมอบใหหนูและ
  นองของหนู และหนูขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งแทนนองสาวดวย นองหนูชื่อเด็กหญิง   
  ลักษณธีรา ดาศรี  เรียนอยูอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ชั้น อ .๓/๔ ทานนายกไดมอบ        
  ความเมตตาอยางสูงยิ่งในการยกเวนคาเทอมท้ังหมดท่ีค างจายและยกเวนคาเทอมตลอดจน
  เรียนจบชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ท้ังสองคน ใหหนูและนองไดโอกาสเรียนท่ีโรงเรียนท่ีดีแหงนี้
  ตอไป ทานนายก คือผูมีพระคุณอยางสูงยิ่งสําหรับหนูและครอบครัวของหนู หนูและครอบครัว
  จะจําใสใจและระลึกถึงความเมตตาของทานนายก อบจ .ระยอง ตลอดไป หนูสัญญาวาจะเปน
  เด็กดีและตั้งใจเรียนหนังสือใหสมกับความเมตตาท่ีทานนายก มอบใหจะไดเปนคนดีของสังคม 
  และถามีโอกาสตอบแทนแกสวนรวมดวยกิจกรรมใดๆท่ีหนูสามารถทําได หนูจะทําอยางเต็มท่ี
  และเต็มความสามารถของหนู ลงชื่อดวยความเคารพอยางสูงเด็กหญิง ลักษณธีรา ดาศรี
  และ เด็กหญิงบุญ ญดา ดาศรี  อันนี้ฉบับแรก  สวนฉบับท่ีสองผมจะไมอานเพราะคลายกัน              
  ทานประธานสภาฯ ครับการท่ีจะสรางคนคนหนึ่งใหเปนคนดีตองใชเวลา อยางนอย ๒๐-๓๐ ป 
  ข้ึนไป ขณะนี้ทานกําลังทําบุญทํากุศลอยางสูง ทานทําโรงเรียนมัธยมตาก สิน โรงเรียนอนุบาล
  นานาชาติระยองและหวายกรองดวย โอกาสท่ีเด็กเล็กเขาจะโตในอนาคตและคิดถึงคุณธรรม 
  ไมใชรวยอยางเดียว ยากครับ โรงเรียนเราสอนท้ังความรูและใหคุณธรรมดวย ใหรูจัก        
  ความเมตตา ความกตัญูกตเวที ใหรูจักความซ่ือสัตย สิ่งนี้ครับท่ีพระบา ทสมเด็จ            
  พระเจาอยูหัวอยากได ทานบอกวาเราจะครองแผนดินโดยธรรมเพ่ือประโยชนสุขแหงมหาชน
  ชาวสยาม ทานบอกวาธรรมาภิบาล   ธรรมาภิบาลคือความซ่ือสัตย ความเมตตา ความกตัญู 
  จะสรางไดไมไดอยูท่ีการสรางเด็ก ผมขอขอบคุณทางทานนายก อบจ .ระยอง รวมกั บเด็กๆ 
  และผมเชื่อวาผมไดทํางานถูกตองแลว ขอบคุณทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ นี่คือการรายงาน
นายก อบจ. การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ท่ีจะตองมีความแตกตาง
  และบริการประชาชนไดดีกวาโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษา ผมเรียนวาสิ่งท่ีผมอยากจะได
  วันนี้ไมใชหนังสือขอบคุณจากเด็ก แตสิ่งท่ีผมจะบอกทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ 
  วาถาเร าไมเก็บเงินคาศึกษาเลย เปนคาใชจายมหาศาลท่ีทาง อบจ .จะตองซัพพอรตมาก      
  แตถาเราเก็บทุกคนเปนไปไมไดท่ีคนมีโอกาสนอย ลูกคนจน ลูกคนงานกอสราง ลูกชาวสวน    
  ไมมีโอกาสไดเรียน เขาจะวาเราวาเราสอนเฉพาะคนท่ีมีฐานะ วันนี้เราอยากจะบอกวาโรงเรียน 
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  ของเรา คนจนก็เรียนได เราจะเปดรับสมัครตามแผนในปการศึกษาหนา อยากจะใหเราบอกวา
  ทุกคนเรียนโรงเรียนเราไดจนก็เรียนไดแตขอใหบอกวาจนและจนจริง ไมจําเปนตองเรียนเกง 
  ขอใหรูวาอยูในฐานะใด คนท่ีมีฐานะดีพอท่ีจะชวยเหลือโรงเรียนไดก็ให เขาเสียคาบํารุง
  การศึกษา เขาไมเดือดรอนก็ชวยเหลือกัน คนท่ีมีแคไหนก็ใหชวยเทาท่ีมีความสามารถชวยได 
  เพราะฉะนั้นในลักษณะโรงเรียนแตละแหงก็ไมเหมือนกัน อยางตากสินบานคายโอกาสท่ีจะ
  เก็บคาบํารุงการศึกษานอยมากและเรามุงเนนไมได เราตองเปดโอกาสให คนจนมีโอกาสได
  เรียนมากท่ีสุด มันเปนภาระก็ตองยอมรับกันวาตองดําเนินการ ผมเรียนวาเรายังมีเง่ือนไขอ่ืนๆ 
  ท่ีจะสามารถแนะนําได ทานสมาชิกสภาฯ ทานประธานสภาฯ เราจะบริหารจัดการอยางไรให
  โรงเรียนของเราเปนโรงเรียนท่ีดีท่ีสุดแหงหนึ่งในจังหวัดระยอง ใหทานแ นะนําไดในเบื้องตน
  วันนี้ก็อยากจะรายใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบถึงการบริหาร
  จัดการการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถาม อีกหรือไม 
ประธานสภาฯ     ถาไมมี  ถือวาท่ีประชุมรับทราบ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายปยะ 
นายก อบจ. ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความประสงคเสนอญัตติ ตอท่ีประชุมสภาฯ 

ซ่ึงเปนญัตติท่ีมิไดเสนอลวงหนาเปนลายลักษณอักษร จํานวน ๒ ญัตติ ดังนี้ 
  ๑. เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒. เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดโปรดพิจารณาเห็นชอบให

บรรจุเขาในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ในคราวนี้  
  ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ใหเจาหนาท่ีแจกเอกสาร 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติท่ีมิไดเสนอลวงหนา
ประธานสภาฯ เปนลายลักษณอักษร จํานวน ๒ ญัตติ ผมเห็นวาญัตติท่ีเสนอมานี้ มีความจําเปนเรงดวน และ
  เปนประโยชนตอองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สามารถดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี      
  ในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึ งบรรจุเขาระเบียบ
  วาระการประชุมในคราวนี้ โดยอาศัยอํานาจตาม ขอ ๓๘ วรรคหา (๖) 
   เชิญเจาหนาท่ีแจกเอกสาร เพ่ือใหสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณา 

  ๘.๑ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.255๘ 
  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 
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นายเศรษฐา  ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ 

ขอ ๓๑  การโอน การแกไขเปลี่ยนแป ลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีได เบิกตัดป 
หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรั บอนุมัติจากผูมี  อํานาจใหเบิกตัดปได 
หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประม าณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ .2558          

ดวยองคการ บริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ดังนี้  
     โอนลด 

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 

 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 - ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง      รายการท่ี 6 
 โอนเพ่ิม 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟาถนน 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 - ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอเมืองระยอง)  รายการท่ี 11/5 

    จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558 
ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ 

  รายการท่ี ๖ เราตั้งไวเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก เดิมตั้งไว ๓,๔๔๐,๐๐๐ บาท  โอนลด  
ครั้งนี้ ๑๕๖,๐๐๐ บาท เพ่ือไปโอนเพ่ิม ในรายการท่ี  11.5 ประเภท โครงการปรับป รุง
ถนน  อบจ.รย.0107 สายบานชะวึก-บานหวงหิน  ซ่ึงเดิมตั้งไว ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท  โอนเพ่ิม
ครั้งนี้ ๑๕๖,๐๐๐ บาท รวมท้ังหมด ๔,๖๕๖,๐๐๐ บาท ขอใหสภาฯ พิจารณาอนุมัติ 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ผมเรียนวาจริงๆ 
นายก อบจ. แลวนี้คืองบประมาณป ๒๕๕๘ ท่ีกันเงินไว ในงบประมาณป ๒๕๕๘ เราตั้งงบประมาณซ้ือรถ
  ใหหนวยงานเราใช อยูในงบประมาณป ๒๕๕๘ และไมไดตั้งจายเปนรายการให ม เพียงแตผมดู
  ในรายละเอียดผมเห็นวาเราตั้งซ้ือรถไมเหมาะสมกับสภาพการใชงาน เราตั้งซ้ือรถไวแบบท่ัวไป 
  ผมบอกวาถาอยางนั้นลองดูวากองชางควรจะใชรถท่ีขับเคลื่อนสี่ลอ เพราะดูหนางานฝนตก  
  น้ําทวม ถนนไมดี คุณตองเขาหนางาน ถาใชรถท่ัวไปตามมาตรฐานครุ ภัณฑธรรมดา         
  เดี๋ยวรถไปติดหรือเดือดรอนจะไมเหมาะสม กองชางควรจะใชรถโฟรวิลล เพ่ิมเงินอีกไมเทาไหร
  และท่ีสวนอ่ืนๆ ท่ีใชในรถสวนกลาง สํานักปลัดก็ใชรถธรรมดา เม่ือไปดูเช็คราคาแลวเลยตอง
  เปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีมีเงินเหลืออยู ๑๕๖,๐๐๐ บาท  ซ่ึงเงินเหลือสวนนี้ถาเราไมนําไป
  เพ่ิมในโครงการปรับปรุงถนน อบจ . ๐๑๐๗ บานชะวึก- บานหวงหิน  เงิน ๑๕๖ ,๐๐๐ บาท          
  จะตกเปนเงินสะสม ก็เลยโอนเพ่ิมมาใหหมด ไปทําถนนอีกแสนกวาบาทก็เพ่ิมพ้ืนท่ีถนน       
  อีกนิดหนอย ถนนจริงๆตองใชเงินมากกวานี้ก็เพ่ือจะไดไมมีเงินเหลือ ก็ใหหมดไปครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ   ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิ กสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......๑๗.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 255๘  โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 255๘  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  เปนอันวาท่ีประชุมมีมติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255๘  
  อนุมัติ  จํานวน.........๑๖.........คะแนนเสียง 
  ไมอนุมัติ จํานวน...........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง จํานวน..........๑..........คะแนนเสียง  

  ๘.๒  เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘     

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา  วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

 

 

ขอ ๓๑... 
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  ขอ ๓๑ การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป

หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดปได หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดป 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ      ขอเชิญ นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี ๒    
นายก อบจ.      แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี เรียนทา นประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ      
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 ขอเสนอญัตติ เรื่องขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      

พ.ศ. 2558  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองและ  ทานสมาชิกสภาฯ 
ผูทรงเกียรติ ทุกทาน ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ดังนี้  

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  งานบริหารท่ัวไป 

 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 - ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รายการท่ี 6 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟาถนน 
 งบลงทุน 
 หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 - ประเภท คาท่ีดินและสิ่งกอสราง (อําเภอเมืองระยอง)  รายการท่ี 11/5 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ รายจายประจําป
งบประมาณ พ .ศ. 2558 ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัด ระยอง    
ไดพิจารณาอนุมัติ 

  ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ไดดูใบในแทรกท่ี ๘.๒ จะเห็นวาแผนงานบริหารท่ัวไป 
รายการแ รก เดิมราย การ ท่ี ๖ ตั้งไว ๓,๔๔๐ ,๐๐๐ บาท ในวาระท่ี ๘.๑ เราไดโอนออกไป 
๑๕๖,๐๐๐ บาท ฉะนั้นพอในวาระท่ี ๘.๒ จะเหลือแค ๓,๒๘๔,๐๐๐ บาท ซ่ึงทานนายกได
อภิปรายขยายความไปแลววาเรื่องของการใชงานรถ ถาเปนกองชางตองเปนรถท่ีขับเคลื่อนสี่
ลอ เงินท่ีโอนลดมาแลวเหลือ ๓,๒๘๔,๐๐๐ บาท ก็พอไปเทียบกับราคากลางซ้ือรถขับเคลื่อนสี่
ลอได ๔ คัน ซ่ึงเดิมเราตั้งขับเคลื่อนสองลอไว ๕ คัน พอโอนลดมาแลวจะเหลือขับเคลื่อนสี่ลอ
ได ๔ คัน ในวงเงิน ๓,๒๘๔,๐๐๐ บาท สวนในรายการท่ี 11/5 ประเภทโครงการปรับปรุงถนน อบจ. สาย
บานชะวึก-บานหวงหิน ซ่ึงเดิมในวาระท่ี ๘.๑ งบประมาณของถนนสายนี้ตั้งไว ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ     
ใน ๘.๑ เราไดโอนเพ่ิมมา ๑๕๖,๐๐๐ บาท พอมาถึงวาระท่ี ๘.๒ ถนนสายนี้จะมีงบประมาณ 

 
 
 

ท้ังสิ้น... 
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 ท้ังสิ้น ๔,๖๕๖,๐๐๐ บาท และมาดูอีกวาในเงินจํานวน ๔,๖๕๖,๐๐๐ บาท ทําไมถึงไดปริมาณ
งานเพ่ิมมากข้ึนกวาเดิมเยอะ จากเดิมท่ีเราตั้งไวระยะทาง ๗,๘๙๖ ตารางเมตร แตพอโอนเพ่ิม
มาก็ไดเปน ๘,๘๒๔ ตารางเมตร ตองเรียนใหทานสมาชิกสภาฯ  ไดทราบวาเราไดรับประกาศ
จากราคากลางของสํานักงบประมาณ เม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทําใหราคากลางลดลงและ
เราไดปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน ถาเราใชเงินเทาเดิมเราก็ไดระยะทางเพ่ิมข้ึนอยูแลว คราวนี้เราโอนเงิน
เพ่ิมเขามาเราก็เลยคิดคํานวณระยะทางข้ึนมาใหมเปน ๘,๘๒๔ ตารางเมตร  ขอเรียนให  

 ทานสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม  วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....๑๘.....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรา ยจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน  
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       เปนอันวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    อนุมัติ           จํานวน ........๑๗.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ..........๑........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ    ผมขอชี้แจงกับทานสมาชิกสภาฯ ท่ีลงชื่อจะไปรวมถวายพระพรในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ประธานสภาฯ ซ่ึงผมมีหนังสือนัดหมายแลววาเราจะเดินทางไปท่ีจังหวัดจันทบุรี เพ่ือบันทึกเทปถวายพระพร 
  ในวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙ .๐๐ น. ใหแตงเครื่องแบบชุดสีขาว และขอให      
  ทานสมาชิกสภาฯ ท่ียื่นความประสงคจะไปบันทึกเทป ข้ึนรถท่ีหนา อบจ.  

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม 
ถาไมมี เชิญเลขานุการสภาฯ อานประกาศปดสมัยประชุมสภาองคการบริหาร      

สวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๘  

นางสาวอุมา  วิภูษณะ    ประกาศสภาองคการบริหารสวนจัง หวัดระยอง เรื่องปดสมัยประชุมสภาองคการ
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๘ ตามท่ีสภาองคการบริหาร
  สวนจังหวัดระยอง ไดประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๘ มีกําหนด ๗ วัน ตั้งแตวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
  เปนตนมา และเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ 
  ประจําป ๒๕๕๘ ในวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑) เพ่ือพิจารณาในวงงานตามอํานาจ หนาท่ีอันเปนประโยชน
  สูงสุดตอประชาชนและองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง นั้น บัดนี้สภาองคการบริหารสวน 

 

 

จังหวัดระยอง... 
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  จังหวัดระยอง ไดพิจารณาเรื่องในกิจการวงงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
  ตามอํานาจหนาท่ีเรียบรอยแลว อาศัยอํานาจตาม ความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ
  องคการบริหารสวนจังหวัด พ .ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒       
  จึงใหปดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจําป ๒๕๕๘ 
  ตั้งแตวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปนตนไป จึงปร ะกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ       
  ณ วันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ลงชื่อ นายเศรษฐา ปตุเตชะ ประธานสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ       ผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม เพ่ือสรางสรรค
ประธานสภาฯ ความเจริญใหทองถ่ิน  ตลอดจนกระท่ังใหความรวมมือรวมใจ ในการดําเนินกิจการขององคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชน สูงสุดแกพ่ี นองประชาชน และทองถ่ินของเรา       
  และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ 

เลิกประชุม  เวลา  16.45 น.    

    
 

(ลงชื่อ)                   ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 
 

 

                                                    (ลงชื่อ)                      ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   

 


